

11 - 14 ตุลาคม 2558 หน้า 6 (1)

ล้ม 5 ตัวแทนนั่งบอร์ดการยางฯ 16 จ.ได้รวมพลจีแก้พ.ร.บ.ใหม่

5 ตัวแทนเกษตรกรนั่งบอร์ดการยางฯแห้ว บิ๊ก กยท.โวยไม่เกี่ยวข้องเพราะเกษตรกรไปเลือกกันเองโดยยังไม่มีกฎหมายรองรับ ต้องคัดเลือกใหม่ คาดได้ชื่อ 3 พ.ย.นี้ ด้านชาวสวน 4.4 แสนรายส่อไม่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียน ขณะเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางและสวนปาล์ม 16 จังหวัดภาคใต้ นัดชุมนุมวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศกว่า 2 พันแห่ง 15 ต.ค.ที่เมืองคอน กดดันให้สังคายนา พ.ร.บ.การยางใหม่ ชัดเปิดสิทธิ์ให้นายทุนขึ้นทะเบียน

นายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ปฏิบัติการแทนผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ภายหลังเป็นตัวแทน กยท.ชี้แจงกับ พล.ท.จเรศักดิ์ อานุภาพ กรรมการ และประธานคณะกรรมการพิจารณาศึกษาปัจจัยการผลิต ในคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ สถาบันบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อวันที่ 6 ตุลาคมที่ผ่านมา ถึงกรณีมีการร้องเรียนการคัดเลือกผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยางและผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางรวม 5 คนเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในบอร์ด กยท.มิชอบด้วยกฎหมายเพราะยังไม่มีระเบียบ กยท.ว่าด้วยการจดทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกร ดังนั้นทุกคนที่ร่วมคัดเลือกตัวแทนจึงยังมีใช้เกษตรกร เป็นเรื่องของเกษตรกรที่ไปคัดเลือกทางอ้อมกันเอง ไม่เกี่ยวกับ กยท. (ดังนั้นจึงมีผลให้กรรมการทั้ง 5 คนต้องยกเลิกไป)

นายเชาว์ กล่าวอีกว่า ล่าสุด



(8 ต.ค. 58) ได้ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัด (สกย.จ.) ใน 66 จังหวัดที่มีการปลูกรยาง เพื่อให้เร่งดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านเอกสารการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อไปคัดเลือกตัวแทนนั่งในบอร์ดการยางฯต่อไป คาดจะเริ่มรับขึ้นทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป ทั้งนี้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้แทนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรฯ จะเหลือเพียง 4 คน เพราะตาม พ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 มาตรา 12/1 การแต่งตั้งกรรมการให้พิจารณาแต่งตั้งจากบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการที่กระทรวงการคลังจัดทำขึ้นซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด 600 คน จะไปดึงมา 3 คน รวม

เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกับผู้แทนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรฯรวม 7 คน

อย่างไรก็ดีจากที่กรมป่าไม้ได้ทำการประเมินสวนยางที่ไม่มีเอกสารสิทธิ 4.4 ล้านไร่ หากมีการคำนวณเกษตรกรคร่าวๆ ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ และไม่สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรมีประมาณ 4.4 แสนราย ขณะที่ข้อมูลสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) มี จำนวนเกษตรกรที่อยู่ในระบบ ประมาณ 1.2 ล้านครัวเรือน จำนวน 6.6 ล้านราย เชื่อว่าหากมาลงทะเบียนจะได้เกษตรกรที่มีความชัดเจนมากขึ้น

นายเชาว์ กล่าวว่า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จะมีการประกาศรับสมัครผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางในวันที่ 28 ตุลาคม

11 - 14 ตุลาคม 2558 หน้า 6 (2)

นี้ คาดว่าจะได้รายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเสนอ กยท.ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 และจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ขณะนี้เหลือเวลาเพียง กว่า 30 วัน จำเป็นที่จะต้องให้แล้วเสร็จทันตามกำหนด 120 วัน

ด้านนายทศพล ขวัญรอด ประธานภาคีเครือข่ายเกษตรกรกรชาวสวนยางและสวนปาล์ม 16 จังหวัดภาคใต้ เผยว่า จะนัดชุมนุมในวันที่ 15 ตุลาคมนี้ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจาก ตามพ.ร.บ.การยางฯระบุว่าผู้ที่มีสิทธิขึ้นทะเบียนสมาชิกจะต้องเป็นนิติบุคคล แต่วิสาหกิจชุมชน กฤษฎีกา ได้ตีความว่าไม่เป็นนิติบุคคล จึงทำให้วิสาหกิจชุมชนกว่า 2 พันแห่งทั่วประเทศ ไม่สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ ปัจจุบันทั้งประเทศมีกว่า 2 พันวิสาหกิจชุมชน จึงเสนอให้ส่งคายนากฎหมายใหม่ นอกจากนี้การเปิดให้มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกร เปิดช่องให้กับนายทุน (ผู้เช่า) เพราะเกษตรกรรายย่อย ส่วนใหญ่เป็นที่ดินของตัวเองทั้งหมด และที่สำคัญการขึ้นทะเบียนคนรับจ้างกรีดยาง จะเป็นการเปิดโอกาสให้มือนอมนิสวมสิทธิ

อนึ่ง ก่อนหน้านั้นการคัดเลือกตัวแทนเกษตรกรแบบอ้อม 5 คน ภาคเหนือ ได้แก่ นายสาย อินคำ ประธานคณะเครือข่ายจังหวัดพะเยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ นายธีระชัย แสนแก้ว อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายกสมาคมเกษตรกรชาวสวนยางภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ได้แก่ นายสังข์ เวิน ทวดห้อย นายกสมาคมเครือข่ายชาวสวนยาง และภาคใต้ มี 2 คน ได้แก่ นายมนัส บุญพัฒน์ นายกสมาคมกรีดยางและชาวสวนยางรายย่อยแห่งประเทศไทย และนายเสวก ทองเกตุ ประธานชมรมเครือข่ายสถาบันการเกษตรชาวสวนยางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานี

11 - 14 ตุลาคม 2558 หน้า 7

ชคเซยส่วนต่าให้ชาวสวนยางอืด ร่อขึ้นทะเลเบียนเกษตรกร-ตั้งบอรรคกยท.พิจารณา

โครงการชคเซยส่วนต่ารายได้เกษตรกรชาวสวนยางอืด เหตุคณะทำงานพิจารณารายละเอียดโครงการประชุมบ่อยครั้ง "อืดย สอนหลักทรัพย" หนวันโครงการลากยาวจากการใช้เวลาในการขึ้นทะเลเบียนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรทั่วประเทศ เพื่อคืดเลือกตัวแทนแต่ละภาคเป็นบอรรค กยท.มาพิจารณาโครงการนี้

นายอืดย สอนหลักทรัพย ประธานสภาการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ถึงโครงการชคเซยส่วนต่ารายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางว่า ได้มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาพิจารณารายละเอียดของโครงการนี้ที่มีเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เป็นประธานแล้ว แต่การพิจารณาค่อนข้างช้า หากมีการเปลี่ยนเลขาธิการ สศก. ก็ควรมอบหมายให้รองเลขาธิการฯ สศก. ประชุมพิจารณาแทน ที่ผ่านมามีการประชุมครั้งเดียว ควรจะรีบดำเนินการ เพราะชาวสวนยางทั่วประเทศร้องเรียนมามากเรื่องราคาขายตกต่ำ อยากให้มีการชคเซยส่วนต่าราคาตลาดกับต้นทุนการผลิตโดยเร็ว ซึ่งคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ก็อนุมัติเรื่องนี้มาแล้ว

อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ต้องเสนอเข้าสู่คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ว่า จะอนุมัติหรือไม่เป็นขั้นตอนสุดท้าย แต่ปัญหาคือบอรรค กยท.ถาวรยังไม่ได้มีการแต่งตั้งเนื่องจากมีการคัดค้านว่าการเลือกตัวแทนเกษตรกรจากแต่ละภาคทางอ้อมไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจะต้องมีการขึ้นทะเลเบียน



อืดย สอนหลักทรัพย

สถาบันเกษตรกรให้ถูกต้องตามกฎหมายใหม่ รวมทั้งการขึ้นทะเลเบียนเกษตรกรประมาณ 6 ล้านคน คนกรียยางอีก 3 ล้านคนก่อน รวมแล้วอาจใช้เวลามากกว่า 40 วัน ที่คณะกรรมการ กยท.ชั่วคราวบริหารอยู่ ซึ่งบอรรค กยท.ชั่วคราวส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ คงไม่กล้าอนุมัติเรื่องโครงการชคเซยส่วนต่าราคาขาย เพราะกลัวมีความผิด หากเกษตรกรที่ขึ้นทะเลเบียนหลายรายไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดิน

ผู้สื่อข่าว "ประชาชาติธุรกิจ" รายงานว่า เมื่อต้นเดือนต.ค.ที่ผ่านมา กลุ่มเครือข่ายชาวสวนยางภาคใต้ ได้ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมีปลัดกระทรวงเกษตรฯเป็นตัวแทนรับข้อเรียกร้องใน 3 ประเด็นหลักคือ 1.ปัญหาราคาขายตกต่ำ 2.การประกาศวิธีการขึ้นทะเลเบียนเกษตรกร และ 3.การแต่งตั้งบอรรค กยท. ซึ่งนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรฯกล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

เกษตรฯมีนโยบายให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก โดยเฉพาะเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของบอรรค กยท. ซึ่งต้องทำตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดเพื่อให้ทุกคนเชื่อมั่น ทำให้ไปง่ไรที่สุด นอกจากการตั้งคณะกรรมการบอรรคเพื่อมาดูปัญหาเรื่องราคาขายแล้ว ก็ต้องมี การพูดคุยเรื่องกรขายยาง โดยจะไปพูดคุยกับกลุ่มใหญ่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ เพื่อผลักดันให้เกิดการซื้อขายยางพาราอย่างเป็นธรรมมากขึ้น

ด้านนายเขาว์ ทรงอาวุธ รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวน

ยาง (สยก.) ปฏิบัติงานในกิจการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ประเด็นเรื่องนี้จะให้มีการเร่งรัดให้ประกาศการขึ้นทะเลเบียนเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เรื่องของการประกาศเงื่อนไขต่าง ๆ ประธานบอรรค กยท. ได้มีการลงนามประกาศแล้วเมื่อวันที่ 30 ก.ย. ที่ผ่านมา ขณะนี้รอการประกาศในราชกิจจานุเบกษา คาดว่าประมาณวันที่ 15 ต.ค.นี้ ซึ่งฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กยท.ได้เตรียมระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อประกาศราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อย เกษตรกรสามารถขึ้นทะเลเบียนได้ทันที

11 - 14 ตุลาคม 2558 หน้า 25



🗨️ ปีนี้ภาคกลางอ่วมโดนภัยแล้ง แฉมในปีหน้าก็จะแล้งอีก หลายหน่วยงานต้องรีบเตรียมรับมือ “ไพรด์น เอื้อชูยศ” ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคกลางบอกว่า ขณะนี้ควรให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำมากที่สุด เพื่อให้มีน้ำเพียงพอทั้งภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และครัวเรือนในปีหน้า และควรมีมาตรการมารองรับภาคเกษตรตั้งแต่ตอนนี้ เพราะปีหน้าคงไม่สามารถคาดหวังรายได้จากการปลูกข้าวได้เต็ม 100% ส่วนอุตสาหกรรมไม่กังวลเรื่องน้ำนัก เพราะมีการเตรียมแหล่งน้ำอื่น ๆ เช่น บ่อน้ำบาดาลไว้อยู่แล้ว

🗨️ ไม่ได้มีดีเฉพาะช่วงวันวาเลนไทน์เท่านั้น สำหรับเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ “ธิดินันท์ เจริญอาจ” ปลัดเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี บอกว่า ได้จัดโครงการพัฒนา

เส้นทางท่องเที่ยววิถีชุมชนในพื้นที่เทศบาลสนั่นรักษ์ เพิ่มจุดขายท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพฯ ที่การเดินทางสะดวกรวดเร็ว จะเน้นการท่องเที่ยวชมวิถีชีวิต สวนไม้ดอกไม้ประดับ การแสดงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้กระจายรายได้สู่ชุมชน

🗨️ แจก 5 ใบแดง “พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่อนคำสั่งด่วนถึงการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ให้ดำเนินการเลือกตั้งตัวแทนเกษตรกรยางพาราใหม่ จำนวน 5 คนทันที ส่วนว่าที่บอร์ด กยท. ทั้ง 5 คนที่เลือกไปเมื่อเดือนกันยายน ต้องยกเลิกไปก่อน เพราะมีข้อขัดแย้งจากองค์กรชาวสวนยางพารา โดยให้ กยท. เปิดรับสมัครตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยางพารา จำนวน 3 คน และตัวแทนจากสถาบันเกษตรกรยางพารา 2 คน ซึ่งผู้ที่จะสมัครและผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง จะต้องมีส่วนยางที่มีเอกสารสิทธิและผู้สมัครเป็นตัวแทนสถาบันเกษตรกร จะต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียน เช่น สหกรณ์ยางพารา กลุ่มเกษตรกรยางพารา ยกเว้นวิสาหกิจชุมชนยางพารา

12 ตุลาคม 2558 หน้า 8

'สมคิด' ชงมาตรการหนุนสวนยาง

● สนองนโยบายสร้างความเข้มแข็ง

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาพาราควายร่วมกับ 5 เสือบริษัทผู้ส่งออกพาราควายของไทย ที่มาเจรจาขอซื้อพาราควายในสต็อกที่รักษาเสถียรภาพราคาขายที่เหลืออยู่ 185,000 ตัน เพื่อนำไปแปรรูป ซึ่งเป็นพาราควายตามสัญญาเดิมที่บริษัท ไทหนาน รับเบอร์ อินดัสทรีรี่ กรุ๊ป จำกัด ได้ทำสัญญาซื้อไว้กับไทย 208,000 ตัน แต่ผิดสัญญาส่งมอบและหมดสัญญาไปเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา โดยเรื่องนี้ทาง พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเจรจากับ 5 เสือผู้ส่งออกและบริษัท ไทหนาน เพื่อตัดสินใจอีกครั้งว่าฝ่ายใดจะให้ราคาสูงกว่ากันเพื่อขายพาราควายให้แก่ฝ่ายนั้น

“ตอนที่บริษัท ไทหนาน ทำสัญญาไว้ตอนแรกราคา 63 บาทต่อกิโลกรัม แต่ภายหลังจากที่มีการนำส่งล่าช้าจนหมดสัญญาและยางเริ่มเสื่อมคุณภาพจากการมีสนิมและขึ้นราทำให้พ่อค้าผู้ส่งออกของไทยมาเสนอที่ประมาณ กิโลกรัม (กก.) ละ 41-42 บาท ขณะที่ไทหนานก็



สมคิด จาตุศรีพิทักษ์

เสนอราคาใกล้เคียงกันกับฝ่ายไทย ดังนั้นก็ต้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปดูว่าใครให้ราคาสูงกว่า ซึ่งจะต้องมีการเจรจาและ

ตัดสินใจอีกครั้ง” นายสมคิดกล่าว

นายสมคิดกล่าวว่า สำหรับมาตรการช่วยเหลือชาวสวนยางนั้น ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 13 ตุลาคม 2558 จะมีการเสนอเงินช่วยเหลือพิเศษให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พิจารณา โดยกติกเบี่ยงต้นนายกรัฐมนตรีต้องการให้เงินที่ช่วยเหลือนำไปสร้างความเข้มแข็งในการผลิต แปรรูป เก็บรักษา จะไม่ใช่เป็นเงินให้เปล่า ต้องนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ แต่จะเป็นวงเงินเท่าไรต้องรองนายกรัฐมนตรีตัดสินใจก่อน นอกจากนี้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้วางกรอบนโยบายการทำงานไว้ในพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การยางแห่งประเทศไทย โดยกำหนดเงินช่วยเหลือสวัสดิการชาวสวนเป็นกฎหมายที่ชัดเจน และมีเงินเซสส์ (cess) หรือค่าธรรมเนียมการส่งออกพาราควายรักษาเสถียรภาพราคาขาย โดยอนาคตจะแบ่งส่วนนี้ไว้ช่วยเหลือและสร้างสวัสดิการให้แก่ชาวสวนด้วย

12 ตุลาคม 2558 หน้า 1, 3 (1)

**รัฐเป็นอุมยาง
ชีสร้างหนี้ยาว**



หน้า... **3**

รัฐเป็นอุมยางชีสร้างหนี้ยาว

กรุงเทพฯ • โฆษกรัฐบาลอ่อนเกษตรกรเห็นใจรัฐ หากแก้ปัญหาด้วยวิธีจ่ายเงินอุดหนุนเพียงอย่างเดียวจะเป็นภาระค่าใช้จ่ายและหนี้แบบสร้างปัญหาไม่รู้จัก เครือข่ายสวนยางค้านตั้งบอร์ดโดยคณะกรรมการสรรหา

เมื่อวันอาทิตย์ นายทศพล ชวีธรอด ประธานภาคีเครือข่ายชาวสวนยางและสวนปาล์ม นำมันแห่งประเทศไทย (คยปท.) กล่าวว่า ในวันที่ 15 ต.ค.นี้ คยปท.จะเปิดเวทีเสวนายางพารา 3 ประเด็นหลัก คือ 1.นโยบายชดเชยราคายางพารา ซึ่งขณะนี้เป็นเวลา 10 เดือนแล้วที่รัฐบาลยังไม่ได้ดำเนินการ 2.นโยบายใช้ยางพาราภายในประเทศ ปัจจุบันยังมียางพาราค้างสต็อกอยู่ภายในประเทศและในต่างประเทศกว่า 200,000 ตัน จนเป็นเหตุหนึ่งที่ถูกกดดันให้ราคาตกต่ำ

3.นโยบายการสรรหาคณะกรรมการยางแห่งประเทศไทยหรือบอร์ด กยท.ชั้นสุดท้ายที่ถูกเลือกเหลือจำนวน 18 คนจากชาวสวนยางพาราทั่วประเทศ จะ

ถูกคณะกรรมการสรรหาที่ถูกจัดตั้งออกมาเป็นผู้คัดเลือกเอง ตรงนี้ขอคัดค้าน และสภาเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทยได้ยื่นหนังสือคัดค้านไปแล้ว โดยการคัดสรรบอร์ด กยท.จะต้องให้ชาวสวนยางพาราคัดสรรกันเอง ไม่ใช่คณะกรรมการสรรหา

วันเดียวกัน พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากกรณีทีกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางเรียกร้องให้รัฐบาลจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างของราคายางพาราที่โลกมีราคา 60 บาท และให้ชะลอการโค่นยางตามนโยบายทวงคืนผืนป่าและอื่นๆ อันเนื่องมาจากปัญหาราคายางตกต่ำ โดยหากรัฐบาลไม่เร่งช่วยเหลือจะมีชาวสวนยางออกมาเคลื่อนไหว

ไวนั้น รัฐบาลขอเรียนว่า ที่ผ่านมาประเทศไทยใช้วิธีแก้ปัญหาหาราคาลินค้าเกษตรตกต่ำโดยการจ่ายเงินอุดหนุนราคาหลายรายการด้วยกัน ซึ่งทำให้เกิดการบิดเบือนกลไกตลาด นำไปสู่ความเสียหายในระยะยาว เช่น เกษตรกรหันมาปลูกพืชชนิดเดียวกันจนผลผลิตล้นตลาด และปริมาณเงินที่รัฐอุดหนุนจะเพิ่มขึ้นมากจนกลายเป็นภาระด้านค่าใช้จ่าย

พล.ต.สรรเสริญกล่าวต่อว่า จึงอยากวิงวอนให้พี่น้องชาวสวนยางเข้าใจในเจตนารมณ์ของรัฐบาล เราไม่ต้องการแก้ไขปัญหามาแบบที่ผ่านๆ มาด้วยการให้เงินแต่เพียงอย่างเดียวจนเป็นนิสัย ทำให้ประเทศต้องเป็นหนี้และเกษตรกรเองก็จะต้องประสบปัญหาเช่นนี้ซ้ำซาก รัฐบาลไม่มีงบประมาณมากพอที่จะจ่ายเงินอุดหนุนให้ทุกครั้ง วันนี้อะไรก็ตามในตลาดโลกก็ไม่ได้สูง

นัก เพราะความต้องการยางโดยภาพรวมยังคงขบเซาตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว รายได้จากการส่งออกยางก็ได้รับผลกระทบ รัฐก็จัดเก็บภาษีจากการขายยางดิบไม่ได้มากด้วยเช่นกัน ขอให้ชาวสวนยางเห็นใจรัฐบาลและเพื่อนเกษตรกรที่ปลูกพืชชนิดอื่นซึ่งรัฐบาลต้องดูแลด้วย

“นายกฯ เห็นใจพี่น้องชาวสวนยาง ซึ่งรัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือระยะสั้นต่อเนื่องมาโดยตลอดนับตั้งแต่เข้าบริหารประเทศ ไม่อยากให้บังคับว่ารัฐบาลต้องทำแบบนั้นแบบนี่ รัฐบาลไม่ได้ทอดทิ้งประชาชนแต่เรากำลังแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ทั้งการเพิ่มความต้องการใช้ยางสนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางในประเทศ เช่น ล้อยาง ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่ายาง จัดโซนนิ่งพื้นที่เพาะปลูกและส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชชนิดอื่นแทน

12 ตุลาคม 2558 หน้า 1, 3 (2)

ยาง โดยดูความต้องการของตลาด” พล.ต.สรรเสริญกล่าว

โฆษกรัฐบาลระบุด้วยว่า จะเร่งผลักดันการบริหารกฎหมาย คือ พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 ให้มีองค์คณะกรรมการที่ครบถ้วน เพื่อจะได้ขับเคลื่อนกลไกต่างๆ ในการช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ การออกระเบียบว่าด้วยการจัดสรรเงินกองทุน ค่า

ธรรมเนียมการส่งออกยาง เพื่อใช้เป็นสวัสดิการแก่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ตลอดจนจูงการซื้อขายโดยอาศัยกลไกตลาด เพื่อยกระดับราคา ทั้งนี้ก็ไม่ได้ละเลยที่จะพิจารณามาตรการอุดหนุนเงินช่วยเหลือ แต่จะต้องมีเหตุผลรองรับมีเงื่อนไขที่เหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบเหมือนในอดีตที่ผ่านมา.

12 ตุลาคม 2558 หน้า 7

เกษตรกรฯชงกรม.ชดเชยส่วนต่างราคายาง

เกษตรกรฯจัดคณะทำงานพิจารณาอัตราชดเชยส่วนต่างราคายาง เตรียมเสนอกรม. 13 ต.ค.นี้ พร้อมปิดทาง 5 เสือขอซื้อขายในสต็อก เหตุยังไม่สามารถบอกเลิกสัญญาให้หนานฯได้

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าได้สั่งให้คณะทำงานพิจารณาอัตราชดเชยส่วนต่างราคายาง แทนการซื้อขายเข้าสต็อกที่มีนายมลชัย พินิจจิตรสมุท อธิการบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน เรงหรือการชดเชยส่วนต่างของต้นทุนกับราคาขายพาราที่เกษตรกรฯได้รับเพื่อชดเชยให้กับชาวสวนยางที่สูญเสียรายได้จากราคาที่ปรับตัวลดลงมาเหลือ 42 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) ต่ำกว่าราคาต้นทุนของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ที่ประกาศไว้ประมาณ 60 บาทต่อกก. เมื่อคณะทำงานฯสามารถสรุปได้ชัดเจนแล้ว กระทรวงเกษตรฯจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาวินาที 13 ต.ค.นี้

“นายกรัฐมนตรีมีความกังวลมากในปัญหาการราคาขาย ได้สั่งในที่ประชุมคณะ

กรรมการนโยบายยางธรรมชาติ(กนย.) ครั้งก่อนให้ตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาเงินค่าส่วนต่างราคาขายพาราขึ้น และเร่งสรุปผล เพื่อออกมาตราการชดเชยรายได้ให้ชาวสวนภายใน 3 เดือน ผมจึงให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ซึ่งเดิมจะมีการประชุมเรื่องของส่วนต่างราคาวันที่ 14 ต.ค.นี้ ให้เลื่อนประชุมเข้ามาในต้นสัปดาห์ เพื่อให้ทันเสนอนายกรัฐมนตรีวันที่ 13 ต.ค.นี้” พล.อ. ฉัตรชัย กล่าว

ส่วนกรณีผู้ส่งออกยางพารา 5 อันดับแรกขอเข้าพบพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เพื่อเจรจาขอซื้อขายพาราในสต็อกรัฐบาลปริมาณ 1.85 แสนตัน ในราคาตลาดหรือใกล้เคียง ในล็อตที่บริษัท ไซน่า ไทหนาน รับเบอร์ อินดัสทรี กรุ๊ป จำกัด ในฐานะผู้ซื้อที่เป็นคู่ค้ากับไทย ผิดนัดชำระเงินและส่งมอบยางพารา กระทรวงเกษตรฯได้พิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็นว่ายังไม่สามารถบอกเลิกสัญญากับบริษัท ไซน่า ไทหนานฯ

ได้ขณะนี้ เพราะบริษัทยังยืนยันที่จะซื้อขายโดยการวางแอล/ซีมา เพื่อจ่ายค่าขายพาราแล้ว 1 หมื่นตัน ขอเวลาในการนำเงินค่าปรับประมาณ 41 ล้านบาท มาให้ชำระค่าปรับก่อนในสัปดาห์นี้

“แม้สิ้นสุดสัญญาส่งมอบยางพาราเมื่อวันที่ 21 ก.ย.ที่ผ่านมาแล้ว แต่รัฐบาลยังไม่ได้ออกเลิกสัญญา เพราะผู้ซื้อยังแสดงความจำนงจะซื้อขายพาราต่อ แม้ผู้ส่งออก 5 รายใหญ่แสดงความต้องการจะซื้อขายทั้งหมดในตอนนี้อยู่ยังไม่สามารถทำได้ เพราะสัญญากับบริษัท ไซน่า ไทหนานฯ ยังไม่ยุติลงหรือแม้จะบอกเลิกสัญญาลงไป ผู้ส่งออกก็ไม่สามารถซื้อขายพาราล็อตนี้ ตามราคาที่เสนอเข้ามาได้ เพราะยางพาราทั้งหมด ต้องถูกนำออกประมูลขายก่อน ไม่สามารถลดขั้นตอนขายให้ใครคนใดคนหนึ่งได้ เมื่อมีการขายแล้วขาดทุนหรือราคาลดลงต่ำกว่า ราคาที่บริษัท ไซน่า ไทหนานฯ ตกลงซื้อขายกับไทยไว้ ก็ต้องเคลมราคาส่วนต่างกับบริษัท ไซน่า ไทหนานฯ เพิ่มได้” พล.อ. ฉัตรชัย กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการช่วยเหลือชาวสวนยาง ในช่วงที่ผ่านมาภายใต้รัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้เงินชดเชยชาวสวนยาง 1,000 บาทต่อไร่ ครัวเรือนไม่เกิน 15 ไร่ ครอบคลุม 42 จังหวัดที่ปลูกยางพาราทั่วประเทศ 42 จังหวัด เกษตรกรเป้าหมาย 8.5 แสนครัวเรือน พื้นที่ 8.2 ล้านไร่ วงเงิน 8,500 ล้านบาท อีกทั้งยังมีทางเลือกการช่วยเหลือตามที่เกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้ยื่นหนังสือนายกรัฐมนตรี ที่เรียกร้องให้รัฐบาลอนุมัติเงินชดเชยส่วนต่างราคาขายพาราที่ กก.ละ 60 บาท หากราคาตลาดลดลงมาอยู่ที่ 42 บาทต่อกก. ส่วนต่างที่จ่ายคือราคา 18 บาทต่อกก. ทั้ง 2 มาตรการ ถือเป็นมาตรการชดเชยรายได้ให้ชาวสวน ที่คาดว่านายกรัฐมนตรีจะเป็นคนตัดสินใจเองว่า จะเลือกแนวทางไหน

10 ตุลาคม 2558 หน้า 12

'ไต้หวัน' ต้องจ่ายค่าปรับก่อนรับยาง

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า วันที่ 9 ตุลาคมนี้ บริษัท ไต้หวัน รับเบอร์ กรุป (สิงคโปร์) ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตัวแทนของบริษัท ไชน่า ไต้หวัน รับเบอร์ อินดัสทรี กรุป จำกัด ขอเข้าเจรจาเกี่ยวกับแผนการส่งมอบยางพาราเป็นการส่วนตัวกับตนอีกครั้ง หลังจากการเจรจาเมื่อวันที่ 29 กันยายนที่ผ่านมาแล้ว และได้สั่งการให้ไปทำแผนรับมอบยางพาราที่เหลือ 1.85 แสนตัน ตามสัญญาซื้อขาย 2.08 แสนตัน ในราคาที่ยกกลางซื้อขายยางคุณภาพดี 63 บาท/กิโลกรัม (กก.) โดยบริษัท ไชน่า ไต้หวันฯ ได้ยื่นแอลซีที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ เพื่อรับมอบยางพาราอีก 1 หมื่นตัน เพื่อขอรับมอบยางต่อเนื่อง แต่บริษัท ไชน่า ไต้หวันฯ ไม่ได้ทำหนังสือรับมอบยางทั้งหมดและไม่กำหนดเวลาที่แน่นอนชัดเจน รวมทั้งหากบริษัท ไชน่า ไต้หวันฯ ต้องการรับมอบยางพาราต่อเนื่อง จำเป็นจะต้องจ่ายค่าปรับเป็นเงินสดในรอบแรกในวันที่ 22 ตุลาคมนี้

วงเงิน 41 ล้านบาทก่อน หากยังไม่จ่ายก็จะรับมอบยางต่อเนื่องไปตามสัญญาเดิมไม่ได้

“สต็อก 1.85 แสนตัน ขณะนี้เสื่อมคุณภาพลดลงต่อเนื่อง จากการสำรวจครั้งก่อนยางคุณภาพดีมีประมาณ 30% แต่เวลาส่งมอบยางเนิ่นนานออกไป ส่งผลให้คุณภาพยางพาราลดลงต่อเนื่อง ขณะนี้มียางคุณภาพดีไม่ถึง 15% ที่ผ่านมามีความเสียหายส่งผลให้ยางพาราลดนี้รัฐบาลขาดทุนไปประมาณ 8,000-10,000 ล้านบาท หากปล่อยให้เนิ่นนานอาจเสียหายมากกว่า 10,000 ล้านบาทได้ ดังนั้นในวันนี้จะต้องขอความชัดเจนและกำหนดเวลาที่แน่นอนที่บริษัทไชน่า ไต้หวันฯ จะรับยางพาราไป และจ่ายเงินไปให้หมด แต่ระยะสั้นๆ ต้องจ่ายค่าปรับก่อน โดยที่ผ่านมการวางแอลซีเพื่อรับมอบยางพารา ได้จ่ายเงินส่วนเกินไว้ประมาณ 93 ล้านบาท จึงจะมีการเจรจาเพื่อหักเงินส่วนเกินนี้เพื่อเป็นค่าปรับ แต่จะต้องแจ้งทาง บริษัท ไชน่า ไต้หวันฯ ก่อน” พล.อ.ฉัตรชัยกล่าว



บอร์ด กยท. ถกด่วน เร่งระเบียบกระทรวงเกษตรฯสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิภาคเกษตรกร-ผู้ประกอบการเป็นกรรมการ กยท. ชิดเส้นอยากเป็นผู้แทนภาคเกษตรกร ต้องขึ้นทะเบียนก่อน 28 ต.ค. นี้คลอจดจ่ายเงินปลูกแทนไร่ละ 16,000 บาทเท่ากันหมด

- ThaiPR.net 9 ต.ค. 2558 กรุงเทพฯ--9 ต.ค.--สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ประชุมนัดเร่งด่วน 6 ต.ค. 58 ได้ " เลิศวิโรจน์ โก้วฒนะ " รองปลัด กษ. นั่งแทนประธานแทน " สมชาย ชาญณรงค์กุล " เร่งออกระเบียบกระทรวงเกษตรฯ สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิภาคเกษตรกร ผู้ประกอบการเป็นกรรมการ กยท. ชิดเส้นผู้ประสงค์ต้องการสรรหาเป็นผู้แทนเกษตรกร-สถาบันเกษตรกรในคณะกรรมการ กยท. ต้องขึ้นทะเบียนกับ กยท. ก่อน 28 ต.ค. นี้ พร้อมคลอจดจ่ายเงินปลูกแทนทุกรูปแบบ ไร่ละ 16,000 บาทเท่ากันหมด

เมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีการประชุมคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2558 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ประชุมมีมติเลือกประธานคณะกรรมการคนใหม่ตามบทเฉพาะกาล คือ นายเลิศวิโรจน์ โก้วฒนะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แทนนายสมชาย ชาญณรงค์กุล ที่ย้ายไปเป็นอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ที่ประชุมมีมติเห็นชอบระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ซึ่งจะมีการสรรหาจากผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยาง 3คน ผู้แทนจากสถาบันเกษตรกร 2 คน ผู้ประกอบการกิจการยางที่เกี่ยวขี่ยวาด้านการค้า 1 คน และผู้ประกอบการที่เกี่ยวขี่ยวาด้านการผลิตอุตสาหกรรมยาง 1 คน รวมทั้งสิ้น 7 คน จากทั่วประเทศ เพื่อมาเป็นตัวแทนเข้าร่วมบริหารงานในคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย โดยจะเป็นการเลือกกันเองจากเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร จำนวน 4 คน และการสรรหาบุคคลจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังจัดทำขึ้นจำนวน 3 คน ประกอบด้วย ตัวแทนเกษตรกร1 คนและผู้ประกอบการกิจการยาง 2 คน ซึ่งขั้นตอนสำคัญของกระบวนการสรรหา กยท. ต้องเร่งขึ้นทะเบียนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร คาดว่าจะเริ่ม 16 ต.ค. นี้ เป็นต้นไป โดยผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการ กยท. ในส่วนของผู้แทนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนกับ กยท. ก่อนวันที่ 28 ต.ค. นี้

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบ อัตราการจ่ายเงินเพื่อการปลูกแทน ทั้ง 5 รูปแบบ คือ 1. ปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดี ด้วยต้นยางชำถุงหรือต้นยางติดตา 2. ปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดี ด้วยเมล็ดยางหรือต้นกล้า 3. ปลูกแทนด้วยไม้ยืนต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ 4. ปลูกแทนด้วยปาล์มน้ำมัน 5. ปลูกแทนแบบผสมผสาน โดยกำหนดจ่ายเงินเพื่อปลูกแทนอัตราไร่ละ 16,000 บาท เท่ากันหมด



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

บอร์ดฯฯ เลือกลีศวิโรจน์นั่งเก้าอี้ประธานคนใหม่ (12/10/2558)

ที่ประชุมคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) มีมติเลือกนายเลีศวิโรจน์ โก้วฒนะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานคณะกรรมการคนใหม่ตามบทเฉพาะกาล แทนนายสมชาย ชาญณรงค์กุล ที่ย้ายไปเป็นอธิบดีกรมวิชาการเกษตร

ที่ประชุมฯ ยังมีมติเห็นชอบระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ กยท. ซึ่งจะมีการสรรหาจากผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยาง 3 คน ผู้แทนจากสถาบันเกษตรกร 2 คน ผู้ประกอบการกิจการยางที่เชี่ยวชาญด้านการค้า 1 คน และผู้ประกอบการที่เชี่ยวชาญด้านการผลิตอุตสาหกรรมยาง 1 คน รวมทั้งสิ้น 7 คน จากทั่วประเทศ เพื่อมาเป็นตัวแทนเข้าร่วมบริหารงานในคณะกรรมการ กยท.

ทั้งนี้ จะเป็นการเลือกกันเองจากเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร จำนวน 4 คน และการสรรหาบุคคลจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังจัดทำขึ้นจำนวน 3 คน ประกอบด้วย ตัวแทนเกษตรกร 1 คน และผู้ประกอบการยาง 2 คน ซึ่งขั้นตอนสำคัญของกระบวนการสรรหา กยท. ต้องเร่งขึ้นทะเบียนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร คาดว่าจะเริ่ม 16 ต.ค.นี้เป็นต้นไป โดยผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการ กยท.ในส่วนของผู้แทนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนกับ กยท. ก่อนวันที่ 28 ต.ค.นี้

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังเห็นชอบอัตราการจ่ายเงินเพื่อการปลูกแทนทั้ง 5 รูปแบบ คือ 1.ปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดี ด้วยต้นยางชำถุงหรือต้นยางติดตา 2.ปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดี ด้วยเมล็ดยางหรือต้นกล้า 3.ปลูกแทนด้วยไม้ยืนต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ 4.ปลูกแทนด้วยปาล์มน้ำมัน และ 5.ปลูกแทนแบบผสมผสาน โดยกำหนดจ่ายเงินเพื่อปลูกแทนอัตราไร่ละ 16,000 บาทเท่ากันหมด

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (09/10/2558)

เคาะ "เลิศวิโรจน์" นั่งปร.บอร์ดการยาง คนใหม่ คลอดจ่ายเงินปลูกแทน1.6หมื่นบาทเท่ากัน
(12/10/2558)

คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ประชุมนัดเร่งด่วน 6 ต.ค. 58 ได้ “เลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ” รองปลัด กษ. นั่งแทนประธานแทน “สมชาย ชาญณรงค์กุล” เร่งออกระเบียบกระทรวงเกษตรฯ สรรหา ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเกษตรกร ผู้ประกอบการเป็นกรรมการ กยท. ชี้ดเส้นผู้ประสงค์ต้องการสรรหาเป็นผู้แทน เกษตรกร- สถาบันเกษตรกรในคณะกรรมการ กยท. ต้องขึ้นทะเบียนกับ กยท. ก่อน 28 ต.ค. นี้ พร้อม คลอดจ่ายเงินปลูกแทนทุกรูปแบบ ไร่ละ 16,000 บาทเท่ากันหมด

เมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีการประชุมคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2558 ณ กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ ที่ประชุมมีมติเลือกประธานคณะกรรมการคนใหม่ตามบทเฉพาะกาล คือ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แทนนายสมชาย ชาญณรงค์กุล ที่ย้ายไปเป็นอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ที่ประชุมมีมติเห็นชอบระเบียบ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อ แต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรง คุณวุฒิในคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยซึ่งจะมีการสรรหาจากผู้แทน เกษตรกร ชาวสวนยาง3คน ผู้แทนจากสถาบันเกษตรกร 2 คน ผู้ประกอบการกิจการยางที่เกี่ยวข้องชาวยุโรป การค้า 1 คน และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องชาวยุโรปด้านการผลิตอุตสาหกรรมยาง 1 คน รวมทั้งสิ้น 7 คน จากทั่ว ประเทศ เพื่อมาเป็นตัวแทนเข้าร่วมบริหารงานในคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย โดยจะเป็นการเลือก กันเองจากเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร จำนวน 4 คน และการสรรหาบุคคลจากบัญชีรายชื่อกรรมการ รัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังจัดทำ ขึ้นจำนวน 3 คน ประกอบด้วย ตัวแทนเกษตรกร 1 คนและผู้ประกอบ กิจการยาง 2 คน ซึ่งขั้นตอนสำคัญของกระบวนการสรรหา กยท. ต้องเร่งขึ้นทะเบียนเกษตรกรและสถาบัน เกษตรกร คาดว่าจะเริ่ม 16 ต.ค. นี้ เป็นต้นไปโดยผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ของคณะกรรมการ กยท. ในส่วนของผู้แทนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนกับ กยท. ก่อนวันที่ 28 ต.ค. นี้

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบ อัตราการจ่ายเงินเพื่อการปลูกแทน ทั้ง 5 รูปแบบ คือ 1. ปลูกแทนด้วยยาง พันธุ์ดี ด้วยต้นยางชำถุงหรือต้นยางติดตา 2. ปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดี ด้วยเมล็ดยางหรือต้นกล้า 3. ปลูกแทน ด้วยไม้ยืนต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ 4. ปลูกแทนด้วยปาล์มน้ำมัน 5. ปลูกแทนแบบผสมผสาน โดย กำหนดจ่ายเงินเพื่อปลูกแทนอัตราไร่ละ 16,000 บาท เท่ากันหมด ที่มา กรุงเทพธุรกิจ(11/10/2558)



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

รัฐแจงรายทางตกตามภาวะศก.โลก ย้ำเร่งแก้ปัญหาระยะยาว (12/10/58)

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากกรณีที่กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางเรียกร้องให้รัฐบาลจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างของราคายางพาราที่ กก. ละ 60 บาท และให้ชะลอการโค่นยางตามนโยบายทวงคืนผืนป่า และอื่น ๆ อันเนื่องมาจากปัญหาราคายางตกต่ำ โดยหากรัฐบาลไม่เร่งช่วยเหลือจะมีชาวสวนยางออกมาเคลื่อนไหว นั้น

รัฐบาลขอเรียนว่า ที่ผ่านมาประเทศไทยใช้วิธีแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำโดยการจ่ายเงินอุดหนุนราคาหลายรายการด้วยกัน ซึ่งทำให้เกิดการบิดเบือนกลไกตลาด นำไปสู่ความเสียหายในระยะยาว เช่น เกษตรกรหันมาปลูกพืชชนิดเดียวกันจนผลผลิตล้นตลาด และปริมาณเงินที่รัฐอุดหนุนจะเพิ่มขึ้นมากเป็นภาระด้านค่าใช้จ่าย ขณะนี้รัฐบาลกำลังแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรทุกกลุ่มไม่เฉพาะแต่ชาวสวนยางเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางปฏิรูปประเทศด้วยการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคการเกษตร ทั้งการช่วยเหลือเรื่องลดต้นทุนการผลิต ส่งเสริมเทคโนโลยี ส่งเสริมตลาด ให้เงินอุดหนุนเฉพาะเรื่องตามสัดส่วนพื้นที่เพาะปลูกหรือโซนนิ่ง และอีกหลายๆเรื่อง

ดังนั้น จึงอยากวิงวอนให้พี่น้องชาวสวนยางเข้าใจในเจตนารมณ์ของรัฐบาล เราไม่ต้องการแก้ไขปัญหาแบบที่ผ่าน ๆ มาด้วยการให้เงินแต่เพียงอย่างเดียวจนเป็นนิสัย ทำให้ประเทศต้องเป็นหนี้ และเกษตรกรเองก็จะต้องประสบปัญหาเช่นนี้ซ้ำซาก รัฐบาลไม่มีงบประมาณมากพอที่จะจ่ายเงินอุดหนุนให้ทุกครั้ง วันนี้ราคายางในตลาดโลกก็ไม่ได้สูงนัก เพราะความต้องการยางโดยภาพรวมยังคงซบเซาตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวรายได้จากการส่งออกยางก็ได้รับผลกระทบ รัฐก็จัดเก็บภาษีจากการขายยางดิบไม่ได้มากด้วยเช่นกัน ขอให้ชาวสวนยางเห็นใจรัฐบาลและเพื่อนเกษตรกรที่ปลูกพืชชนิดอื่นซึ่งรัฐบาลต้องดูแลด้วย

"นายกฯ เห็นใจพี่น้องชาวสวนยาง ซึ่งรัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือระยะสั้นต่อเนื่องมาโดยตลอด นับตั้งแต่เข้าบริหารประเทศ เพราะท่านเข้าใจดีว่าภาคการเกษตรเป็นกำลังหลักของประเทศ แต่อยากให้ทุกคนเข้าใจและเห็นใจรัฐบาลด้วย ไม่อยากให้บังคับว่ารัฐบาลต้องทำแบบนั้นแบบนี้ รัฐบาลไม่ได้ทอดทิ้งประชาชน แต่เรากำลังแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ทั้งการเพิ่มความต้องการใช้ยาง สนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางในประเทศ เช่น ล้อยาง ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่ายาง จัดโซนนิ่งพื้นที่เพาะปลูกและส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชชนิดอื่นแทนยางโดยดูความต้องการของตลาด" พล.ต.สรรเสริญกล่าว



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

- 2 -

นอกจากนี้ จะเร่งผลักดันการบริหารกฎหมายคือ พรบ.การยางแห่งประเทศไทยพ.ศ. 2558 ให้มีองค์
คณะกรรมการที่ครบถ้วน เพื่อจะได้ขับเคลื่อนกลไกต่างๆในการช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
การออกระเบียบว่าด้วยการจัดสรรเงินกองทุน ค่าธรรมเนียมการส่งออกยาง เพื่อใช้เป็นสวัสดิการให้กับพี่น้อง
เกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ตลอดจนการซื้อขายโดยอาศัยกลไกตลาดเพื่อ
ยกระดับราคา ทั้งนี้ก็ได้ละเอียดเลยที่จะพิจารณามาตรการการอุดหนุนเงินช่วยเหลือแต่จะต้องมีเหตุผลรองรับมี
เงื่อนไขที่เหมาะสมไม่ ก่อให้เกิดผลกระทบเหมือนในอดีตที่ผ่านมา

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- อาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2558



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

10 ตุลาคม 2558 หน้า 8

ถึงคิวอุ้มสวนยางชงมาตรการเข้า ครม.

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาราคายางพารา ร่วมกับ 5 เสือผู้ส่งออกยางพาราของไทย ที่มาเจรจาขอซื้อยางพาราในสต็อกจากมาตรการรักษาเสถียรภาพราคายางที่เหลืออยู่ 185,000 ตัน โดยมอบหมายให้ทาง พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ไปเจรจากับ 5 เสือผู้ส่งออกเพื่อตัดสินใจอีกครั้ง

ส่วนการช่วยเหลือชาวสวนยางนั้น ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 13 ต.ค.นี้ จะเสนองบเงินช่วยเหลือพิเศษให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพิจารณา โดยกติกาเบื้องต้น นายกฯ ต้องการให้เงินที่ช่วยเหลือนำไปสร้างความเข้มแข็งในการผลิตแปรรูปเก็บรักษาจะไม่ใช่เป็นเงินให้เปล่า แต่ต้องนำไปใช้ประโยชน์ในช่วงเปลี่ยนผ่าน แต่จะเป็นวงเงินเท่าใดต้องรอนายกรัฐมนตรีตัดสินใจก่อน

ด้านนายประเสริฐ สลิลอำไพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)เปิดเผยว่า ปตท.ได้ถอนการลงทุนในธุรกิจปลูกปาล์ม ที่ประเทศอินโดนีเซีย สืบเนื่องมาจากการลงทุนใน 5 พื้นที่ ได้ประสบปัญหาขาดทุนอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการ ปตท.พิจารณาเห็นว่า เป็นธุรกิจที่ ปตท.ไม่มีความเชี่ยวชาญทั้งในเชิงธุรกิจและความเข้าใจในพื้นที่ จึงมีมติให้ถอนการลงทุน และขายกิจการออกไปเพื่อป้องกันความเสียหายในอนาคต โดยขณะนี้ได้ขายไปแล้ว 3 พื้นที่ และกำลังดำเนินการในอีก 2 พื้นที่.



10 ตุลาคม 2558 หน้า 7

หาลาดไม้ยางแปรรูป รับโค่นยาง4แสนไร่/ปี

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯ เตรียมหารือร่วมกับการยางแห่งประเทศไทย, ภาคเอกชน และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายางพาราและควบคุมปริมาณการผลิต ที่กำหนดให้มีการโค่นต้นยางปีละ 400,000 ไร่ เป็นเวลา 7 ปี เริ่มปี 2558/59 เนื่องจากปริมาณต้นยางดังกล่าวสามารถนำมาแปรรูปเป็นไม้ยางพาราอบแห้งได้ 3.4 ล้านลบ.ม.ต่อปี และมีของเสียจากกระบวนการแปรรูปอีกปีละ 11.6 ล้านตัน ที่นำไปใช้ผลิตชีวมวลอัดแท่งได้ปีละ 3 ล้านตัน

สำหรับการส่งเสริมส่งออกไม้ยางพาราและชีวมวลอัดแท่งจะเป็นช่องทางที่ดีในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับยางพาราไทยซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าการส่งออกและทำให้ราคายางในประเทศดีขึ้น เบื้องต้นกรมฯ มีแผนทำตลาดต่างประเทศร่วมกับสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย โดยเน้นประเทศที่มีนโยบายใช้การผลิตไฟฟ้า

ด้วยพลังงานชีวมวล เช่น ญีปุ่น และเกาหลีรวมถึงประเทศอุตสาหกรรมที่มีความได้เปรียบทางด้านแรงงาน ซึ่งมีความพร้อมนำเข้าไม้ยางพาราไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไป เช่น อินเดียและจีน เป็นต้น

“หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันแก้ปัญหาด้านการรับรองแหล่งที่มาของไม้ที่นำมาใช้ผลิตว่าเป็นไม้ที่ถูกตัดตามกฎหมายเพราะเรื่องนี้เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศในปัจจุบันหากไทยแก้ไขปัญหาการรับรองแหล่งที่มาของไม้ ก็จะช่วยให้สินค้าอื่น ๆ ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ได้รับอานิสงส์ให้ส่งเข้าตลาดที่มีความเข้มงวดได้ เช่น ตลาดยุโรป”

ในช่วง 8 เดือนของปี 58 (ม.ค.-ส.ค.) ไทยส่งออกไม้ยางพารา มีมูลค่า 551.44 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีตลาดหลักคือ ประเทศจีน ขณะที่มูลค่าการส่งออกชีวมวลอัดแท่งในช่วง 8 เดือนของปี 58 มีมูลค่า 1.11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของชีวมวลอัดแท่งคือ เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น.

10 ตุลาคม 2558 หน้า A 2

ท. สถานการณ์

ดีง 5 เสือรับซื้อยางแข่งจีน

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ประชุมร่วมกับ 5 เสือผู้ส่งออกยางพาราของไทย เพื่อแก้ปัญหายางพารา โดยเอกชนได้ขอซื้อยางในสต็อกที่เหลืออยู่ 1.85 แสนตัน ที่ได้ทำสัญญากับบริษัท ไชน่า ไทหนาน รับเบอร์ อินดัสทรี กรุ๊ป ไว้ 2.08 แสนตัน แต่ส่งมอบไปเพียง 1 หมื่นกว่าตัน และหมดสัญญาไปเมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2558 ซึ่งทาง พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ จะเจรจากับ 5 เสือผู้ส่งออกและบริษัท ไทหนาน เพื่อตัดสินใจอีกครั้งว่า ฝ่ายใดจะให้ราคาสูงกว่ากัน

อย่างไรก็ตาม เดิมบริษัท ไชน่า ไทหนานฯ ทำสัญญาไว้ในราคา 63 บาท/กก. แต่ส่งมอบล่าช้าจนหมดสัญญา ขณะราคาดีง 5 เสือเอกชนเสนอครั้งนี้ 42 บาท/กก. ซึ่งใกล้เคียงกับราคาตลาด ขณะที่บริษัท ไชน่า ไทหนานฯ เสนอราคามาใกล้เคียงกัน แต่ไม่รู้ว่าใครจะได้รับยางไปต้องวางเงื่อนไขว่าจะระบายสต็อกออกไปภายในกี่เดือน เพื่อให้มั่นใจว่ายางจะถูกจัดการออกไป

สำหรับสต็อกยางพาราอีก 1 แสนกว่าตันที่เข้ามารอบใหม่นั้น ภาคเอกชนเสนอว่าจะซื้อในราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด ส่วนการช่วยเหลือชาวสวนยาง จะเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 13 ก.ย.นี้

10 ตุลาคม 2558 หน้า 11

ชงกรม.แก้ยางสับดำห้หน้า

● พาณิชย์เข้มตรวจราคาสินค้ารับเทศกาลกินเจ

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง และรมว.กลาโหม กล่าวถึงกรณีการแก้ไขปัญหายางพารา จะเข้าที่ประชุมกรม.ในสัปดาห์หน้าว่า จะมีการช่วยเหลือในเรื่องราคายางว่าจะดำเนินการอย่างไรให้ราคายางขึ้นจากเดิม ซึ่งทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ ต้องมาหารือร่วมกัน อีกทั้งภาคเอกชนด้วยว่าจะดำเนินการร่วมกันอย่างไร โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะตัดสินใจอีกครั้ง ที่ผ่านมามีการหารือกันเรียบร้อยแล้ว และจะเข้าที่ประชุมกรม.ในสัปดาห์หน้า

“ผมพูดอะไรมาไม่ได้ เพราะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ ในส่วนของผมมีหน้าที่ขับเคลื่อนให้ทางเดินหน้าไปได้” พล.อ.ประวิตร กล่าว

น.ส.บรรจงจิตต์ อังคสุสิงห์ โฆษกกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในจัดกิจกรรมส่งเสริมตลาดผัก เพื่อช่วยดูแลค่าครองชีพของประชาชน ตลอดเดือนตุลาคม ซึ่งครอบคลุมช่วงเทศกาลกินเจด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมเชื่อมโยงผักจากเกษตรกร/ตลาดกลางสู่ผู้บริโภค ภายใต้ชื่องาน “ผักสดจากสวนสู่ผู้บริโภค...เทศกาลกินเจ” มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-21 ตุลาคม 2558 เพื่อเชื่อมโยง ผักสดจากแหล่งผลิต หรือตลาดกลาง เข้าสู่ตลาดสดในความส่งเสริมของกรมการค้าภายในแล้วกระจายสู่ผู้บริโภค

การจัดกิจกรรมครั้งนี้จะมีการจำหน่ายผักสด, น้ำมันพืช, น้ำตาล และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลกินเจ ในราคาพิเศษถูกกว่าท้องตลาดประมาณ 10-20% โดยจะมีพิธีเปิดงานในวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ณ ตลาดศูนย์การค้ามีนบุรี

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถจับจ่ายซื้อสินค้าได้ ณ ตลาดสดในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ตลาดศูนย์การค้ามีนบุรี, ตลาดอ่อนนุชเฟรชมาร์ท, ตลาดยิ่งเจริญ และตลาดแฮปปี้แลนด์ สำหรับในภูมิภาคมีการจัดกิจกรรมที่ตลาดสด ใน 4 จังหวัด ได้แก่ ตลาดสดศูนย์การค้ากำแพงเพชร จังหวัด

กำแพงเพชร, ตลาดบางลำพู จังหวัดขอนแก่น, ตลาดศูนย์การค้ารังสิต จังหวัดปทุมธานี และตลาดศาลายา จังหวัดนครปฐม และที่ตลาดกลางผักและผลไม้ในอีก 3 จังหวัด ได้แก่ ตลาดศรีนคร จังหวัดนครสวรรค์, ตลาดไท จังหวัดปทุมธานี และตลาดย่าโม จังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งเครือข่ายของกรมการค้าภายใน ได้แก่ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว จังหวัดปัตตานี

นอกจากนั้น ตลอดเดือนตุลาคมนี้ ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ มีกำหนดการลงพื้นที่ เพื่อติดตามสถานการณ์และราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดตามตลาดสดต่างๆ นอกเหนือจากการที่กรมการค้าภายในได้จัดสายตรวจออกตรวจสอบราคาสินค้าเป็นประจำอยู่แล้วในทุกจังหวัด เพื่อให้การติดตามสถานการณ์และราคาสินค้าเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และให้ประชาชนเกิดความมั่นใจและเห็นถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการดูแลภาวะราคาสินค้าไม่ให้เกิดผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน

นางอภิรตี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ครั้งที่ 55 (World Intellectual Property Organization General Assemblies) โดยมีประเทศสมาชิกจำนวน 188 ประเทศเข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิสว่า ได้กล่าวถ้อยแถลงในนามประเทศไทย

10 ตุลาคม 2558 หน้า 1, 11, 15 (1)

ทำหมันประชานิยม

กรธ.ตีกรอบ-กึ่ง3ที่ปรึกษา เจษฎ์-สมคิด-กาญจนารัตน์ “มีชัย” ปลงกล่อม “บวรศักดิ์” รับเป็นที่ปรึกษา กรธ.ไม่สำเร็จ ส่งเทียบเชิญระดมความเห็นจากทุกองค์กร กรธ.เริ่มเดินเครื่องตีกรอบ ประชานิยมห้ามลงทุนสร้างฐานการเมือง ★ มีต่อหน้า 11

ทำหมัน

☆ ต่อจากหน้า 1

ตั้ง “เจษฎ์-สมคิด-กาญจนารัตน์” นั่งที่ปรึกษาฯ พร้อมเปิดชาวเสียงปมที่ท่า ส.ส.-ส.ว. “วิษณุ” โยน กรธ.ชี้ชะตานักการเมืองโง่แต่ไม่ควรตัดสิทธิ์ย้อน หลังกลุ่ม “111-109” อวย “คุณปุ๊ทิมพันธุ์” 81 ปี ยังพิไล สปท.ลี้ภัยกรธ.โหวต “ชัย” บอด “บึกซู” เป็นคนจิ้มเลือกประธานฯ แอบหวังลี้ภัยฯของ หรือมกระโดดเข้าใส่ “ชิดชัย” ยันไม่ข้องเกี่ยว “ทักษิณ”-พท.แล้ว บัดเป็นมือประสานอ้างศักยภาพ “ไม่ถึง” บึกป้อม” เมินอัยยี่สิบสี่สิริ-เสรีภาพ นายฯฯ บ่นอึดอัดพวกเลือกข้างพท.แนะรัฐรับฟังเสียงสะท้อน บ้าง สนช.เคาะ “นครินทร์” นั่งตุลาการศาล รธน.

หลังจากนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) พยายามทาบตามให้นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ อดีตประธานคณะกรรมการการร่างรัฐธรรมนูญ มาเป็นที่ปรึกษา กรธ. แต่ถูกปฏิเสธในที่ประชุม กรธ. จึงมีมติตั้งนายเจษฎ์ โทณะวณิก นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ และนางกาญจนารัตน์ สิริโรจน์ เป็นที่ปรึกษาฯ

“บวรศักดิ์” ยินกรานไม่รับที่ปรึกษา
เมื่อเวลา 18.30 น. วันที่ 9 ต.ค.ที่รัฐสภา นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าประชุมว่า จากการพูดคุยกับนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ อดีตประธานคณะกรรมการการร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อทาบตามมาเป็นที่ปรึกษา กรธ. นั้น นายบวรศักดิ์ตอบว่าขอถอนตัว แต่เสนอนายเจษฎ์ โทณะวณิก อดีต กมธ. ยกร่างฯ แทนโดยไม่ได้ฝากอะไรเพิ่ม คงไม่อยากยุ่ง ส่วนที่นายบวรศักดิ์ระบุว่า ตนคงทำหน้าที่ได้ดีกว่า นั้น ถือเป็นคำให้กำลังใจในฐานะกัลยาณมิตร ส่วน

คสช. ยังไม่ได้ฝากประเด็นใดมาเป็นพิเศษ

ส่งเทียบเชิญระดมแนวคิดทุกองค์กร
นายมีชัยกล่าวต่อว่า กรธ. กำลังทำหนังสือส่งให้องค์กรตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี 2557 ได้แก่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) คณะรัฐมนตรี (ครม.) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) รวมถึงพรรคการเมือง ให้เสนอความคิดเห็นเข้ามาได้ แต่คงไม่เชิญมาเป็นรายบุคคล เว้นเฉพาะประเด็นที่ กรธ. ยังไม่ตกผลึกชัดเจน เช่น ในส่วนขององค์กรอิสระต่างๆ ที่ต้องเชิญมาเพราะอยากทราบปัญหา ส่วนความเห็นจากพรรคการเมือง คณะรับฟังความคิดเห็น เริ่มประมวลประเด็นเพื่อแยกแยะและนำมาพิจารณา รวมถึงความเห็นที่พรรคการเมืองเคยส่งมาด้วย เพื่อหุ้่นเวลาหวังว่าพรรคการเมืองจะส่งความเห็นเข้ามา ยืนยันว่า กรธ. จะพิจารณาทั้งหมดแม้จะมีความหลากหลาย แต่จะพิจารณาโดยยึดประโยชน์ของประเทศ และประชาชนเป็นสำคัญ

ได้ครหาว่ารวมจุดวิกฤติพฤษภาทมิฬ

ประธาน กรธ. กล่าวอีกว่า ภายในเดือน ม.ค. 2559 คาดว่าร่างแรกจะเสร็จเพื่อส่งให้ คสช. ครม. สนช. สปท. และเปิดเผยสู่สาธารณะให้พิจารณา หากส่วนใดต้องแก้ไข กรธ. ก็พร้อมรับฟัง ส่วน บทเรียนในปี 2558 ที่มีการต่อต้านประเด็นเรื่อง นายฯฯ ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งจนเกิดวิกฤตินั้น ตอนนั้นตนยังสงสัยว่าไม่เห็นดีเห็นงามในตัวหลักการ หรือตัวบุคคลกันแน่ แต่อะไรที่ผ่านมาแล้วก็ใช้เป็น เครื่องเตือนใจ ถ้าทำตรงไปตรงมาไม่น่าจะเกิดเรื่อง ยังนึกไม่ออกเหมือนกัน ขอให้ทุกคนช่วยกันคิด

กรธ.ตีกรอบนโยบายประชานิยม

ต่อมา นายชัชชาติ สิงหนะ โฆษก กรธ. แถลงว่า ที่ประชุม กรธ. วางกรอบการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวมาตรา 35 บัญญัติ คือ เรื่องกลไกที่มีประสิทธิภาพในการปรับโครงสร้าง และขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคม และกลไก การป้องกันบริหารราชการแผ่นดินที่มุ่งสร้าง ความนิยมทางการเมือง โดยมาตรา 35 (7) บัญญัติว่า เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและยั่งยืน รัฐต้องปรับโครงสร้าง ทางเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ภายใต้อิทธิพลของพหุชน คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความมีสุขอย่างทั่วถึงของประชาชน รวมถึงกำหนด ให้รัฐมีกลไกป้องกันการบริหารราชการแผ่นดินที่ มุ่งสร้างค่านิยมทางการเมือง ที่ก่อให้เกิดความ เสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและประชาชน ในระยะยาว รัฐต้องดำเนินการโดยไม่เกินขีดความสามารถทางการเงินการคลังของประเทศและมีกลไก เพื่อควบคุมพรรคการเมือง โดยให้พรรคการเมือง จัดทำสัญญาประชาคมให้เป็นไปตามกรอบวินัยการเงิน การคลังที่ดี เพื่อให้ประชาชนทราบนโยบายของพรรค และเป็นหลักฐานเพื่อตรวจสอบในอำนาจ และต้องมีหน่วยงานทำหน้าที่ประเมินความคุ้มค่าการใช้จ่าย ของรัฐ อาจเพิ่มอำนาจให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

ตั้ง “เจษฎ์-สมคิด-กาญจนารัตน์”

นายชัชชาติกล่าวต่อว่า ที่ประชุมยังมีมติตั้ง คณะอนุกรรมการยกร่างบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ เพื่อ ดำเนินการยกร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นไปตามกรอบ แนวทางจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ โดยมีนายอิศพร จารจินดา กรธ. เป็นประธานฯ และแต่งตั้งที่ปรึกษา ประจำ กรธ. โดยคำนึงถึงผู้เคยเป็นเลขานุการ กมธ. ยกร่างฯ ในปี 40, 50 และ 58 ประกอบด้วย นายเจษฎ์ โทณะวณิก อดีต กมธ. ยกร่างฯ นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ สนช. และอดีตเลขานุการ กมธ. ยกร่างฯ ปี 50 และนางกาญจนารัตน์ สิริโรจน์ อดีตเลขานุการ กมธ. ยกร่างฯ ปี 58

เปิดชาวเสียงปมที่ท่า ส.ส.-ส.ว.

นายประพันธ์ นัยโกวิท กรธ. ในฐานะประธาน อนุกรรมการศึกษาโครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ กล่าวว่า อนุกรรมการฯ ประชุมนัดแรกได้วางแนวทางพิจารณา ศึกษา ระบบนิติบัญญัติที่ประกอบด้วย สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา เบื้องต้นจะให้รวบรวมข้อมูลซึ่งเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ทั้งที่เคยมีใช้ในประเทศไทยและใน



10 ตุลาคม 2558 หน้า 1, 11, 15 (2)

ระบบของต่างประเทศ เช่น การเลือก ส.ส.ที่ใช้มาก่อนหน้านี้ รวมถึงการเลือก ส.ส.ด้วยระบบสัดส่วนผสม ตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับนายบรรศักดิ์ อุวรรณโณ ก่อนเสนอที่ประชุม กรธ.พิจารณา ส่วนระบบบัญชีรายชื่อจะยกประเด็นของอำนาจหน้าที่มาตั้งต้น หากให้อำนาจ ส.ว.เพียงแก้ลักษณะกรกฎหมาย อาจให้ ส.ว.มาจากการแต่งตั้งหรือการสรรหา แต่หากให้อำนาจ ส.ว.ถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือ ส.ส.ด้วย จำเป็นต้องหาจุดเชื่อมโยงกับประชาชน หากได้รายละเอียดและวิธีการแล้ว ต้องนำไปให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นว่าเห็นด้วยกับระบบใด หรือวิธีใด

“ชัย-ชิดชัย” ดบเท้ารายงานตัว สปท.
สำหรับบรรยากาศการรายงานตัวของสมาชิก สปท. ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาว่า ยังมีสมาชิกทยอยเข้ารายงานตัวต่อเนื่อง อาทิ นายชัย ชิดชอบ พล.ร.อ.พะจันธุ์ ตามประทีป นพ.อำพล จินดาวัฒนะ พล.ต.อ.ชิดชัย วรรณสถิตย์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี 4 วัน มีสมาชิก สปท.รายงานตัวทั้งสิ้น 196 คน เหลือผู้ที่ยังไม่มารายงานตัว 4 คน คือ นางเป็ดมา เขียววิเศษกุล ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ อดีตผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ นายวัลลภ พึ่งพงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และนางอรมน ทวีทรัพย์ธรรม รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยแจ้งว่าติดภารกิจจะเข้ารายงานตัวในวันที่ 12 ต.ค. ทั้งนี้จะเปิดประชุม สปท. นัดแรกวันที่ 18 ต.ค. เวลา 09.30 น. มีวาระสำคัญเพื่อเลือกตำแหน่งประธานฯ และรองประธานฯ

โต้แทน “มีชัย” ไม่ใช่คนหัวโบราณ
พล.อ.นคร สุภประเสริฐ สปท. และอดีต กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวว่าเป็นไม่เหมาะที่จะหาหมามายบวชศักดิ์มาเป็นที่ปรึกษากรธ. อาจทำให้กระบวนการทำงานของ กรธ. ถูกต่อต้าน เพราะคนอาจมองว่านายบรรศักดิ์ขึ้นการร่างรัฐธรรมนูญได้ แต่หากจะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการร่างและหลักการแบบส่วนตัว คงทำได้ สำหรับเสียงวิจารณ์ว่านายมีชัย ถูกพันธุ้ เป็นคนรุ่นเก่า นั้น กลับเห็นว่านายมีชัยเป็นคนที่มีความคิดทันสมัย ต้องชมว่าการเอาส่วนดีของรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาพิจารณาประกอบกับการร่างรัฐธรรมนูญครั้งนี้ เป็นเรื่องที่ดี และยังคงคิดว่า กรธ. ทั้ง 2 คนดูแล้วยังขาดผู้ชำนาญด้านการปกครองท้องถิ่น ควรหาที่ปรึกษาที่มีความชำนาญด้านนี้มาให้คำแนะนำ เช่น นายวุฒิสาร ตันไชย อดีต กมธ.ยกร่างฯ

“ชัย” บอก ปธ.สปท. “บักจู้” คนจิ้ม
ด้านนายชัย ชิดชอบ สปท. กล่าวว่า การประชุม สปท. นัดแรกวันที่ 18 ต.ค. ตนจะทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม เพราะมีอาวุโสสูงสุด ส่วนบุคคลที่จะมาเป็นประธาน สปท. เห็นว่าเป็นคนที่นายกรัฐมนตรี

แต่งตั้งด้านนายกฯ ให้ใครเป็นก็คนนั้นเพราะสปท. ทั้ง 200 คน นายกฯ เป็นคนแต่งตั้ง ไม่มีการโปรดเกล้าฯ จึงถือว่าอยู่ในสังกัดของนายกฯ และคนเหล่านี้ไม่ใช่คนนอกคอกแต่เป็นคนอยู่ในคอก นายกฯ ตั้งต้องทำตามนั้น ไม่เช่นนั้นจะไปแก้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวทำไม ส่วนคุณสมบัติของผู้ที่จะมาเป็นประธาน สปท. ต้องเป็นคนรอบรู้มันคงมีทั้งยังยืนไม่เช่นนั้น ก็ไปกับนายกฯ ไม่ได้ แต่ประธานฯ และรองประธานฯ ควรผสมผสานกันทั้งข้าราชการและพลเรือน เหมือนทำข่าวมาต้องผสมน้ำตาลทรายแดง น้ำตาลทรายขาว สิ่งที่ขาดไม่ได้ คือ มะพร้าว ถึงจะอร่อย

สขช.ยังมีโอกาสพร้อมกระโดดใส่
เมื่อถามว่า หากที่ประชุมเลือกให้เป็นประธาน สปท. พร้อมทำหน้าที่หรือไม่ นายชัยตอบว่า ทราบโดยที่ยังมีลมหายใจ และเห็นว่าทำงานเพื่อประโยชน์ประเทศชาติได้ พร้อมจะกระโดดเข้าใส่เลย ส่วนสิ่งแรกที่จะทำ คือ เร่งผลักดันการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เนื่องจากผ่านมานานหลายปีแล้ว ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ อยากให้เสร็จทันในสมัยที่ สปท. ยังทำหน้าที่อยู่ ส่วนการปฏิรูปที่พูดกันมาเป็น 10 เรื่อง ถ้าทำได้สักเรื่อง คนไทยอยู่อย่างมีความสุข ถ้าเอาสิ่งที่นายกฯ พูดมาทำได้ อย่างว่าแต่ผู้ป็นเลขต่อให้ 10 สิงคโปร์ก็สู้ไทยไม่ได้ ส่วนเรื่องการปรองดองจะเกิดขึ้นได้ทุกคนต้องสามัคคีกัน และ สปท. ทั้ง 200 คนต้องสามัคคีกันถ้าไม่สามัคคีก็ไปไม่ได้และความปรองดองจะไม่เกิดขึ้น

“ชิดชัย” ยันไม่ข้องเกี่ยวกับ “ทักษิณ”-พท.
พล.ต.อ.ชิดชัย วรรณสถิตย์ อดีตรองนายกรัฐมนตรีสมัยรัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตร ให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้ารายงานตัวเป็น สปท. ว่า ต้องการเข้ามาทำหน้าที่ปฏิรูปเรื่องการเกษตร และเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย ส่วนการปฏิรูปโครงสร้างตำรวจ ตนเคยเป็นประธานปรับปรุงแก้ไขกฎหมายตำรวจ ผ่านมา 10 กว่าปีแล้ว คงต้องปรับปรุงใหม่ เมื่อถามว่า การเป็นรองนายกรัฐมนตรีทักษิณ มีความลำบากใจในการทำงานหรือไม่ พล.ต.อ.ชิดชัยตอบว่า ไม่ลำบากใจ เพราะยึดมั่นความเป็นกลางถูกต้อง และมีจุดยืนที่ชัดเจน ไม่ได้ร่วมกิจกรรมกับพรรคเพื่อไทยมานานแล้ว 3 ปีที่ผ่านมาตนหันมาทำธุรกิจส่วนตัว จึงหลีกเลี่ยงไม่ให้การเมืองเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการปรองดองนั้นตนไม่รู้ แต่ขอหลีกเลี่ยงทางพุทธศาสนาในการแก้ปัญหา จึงต้องใช้หลักความเมตตาในความปรองดอง แต่การกระทำที่ผิดกฎหมายต้องแยกออกจากกันผิดก็ต้องว่ากันไปตามผิด ส่วนจะให้ตนเป็นผู้ประสานความปรองดอง สักยภาพคงไม่ถึง เพราะ

อายุ 69 ปีแล้ว

อสส.โอดคำตัว “ทักษิณ” ไม่ง่าย
ขณะที่ ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริวาร อัยการสูงสุด กล่าวถึงการติดตามตัวนายทักษิณ ชินวัตร อดีต นายกรัฐมนตรี นายพิทักษ์ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ว่า อัยการติดตามเรื่องนี้ตลอด แต่ในทางปฏิบัติการของส่งผู้ร้ายข้ามแดนต้องประสานความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ทั้งกระทรวงการต่างประเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และต้องทราบที่อยู่เป็นหลักแหล่งของตัวผู้ร้ายที่หลบหนีคดีให้แน่ชัดจึงต้องใช้เวลาสุดท้ายแล้วหากไม่สามารถติดตามตัวผู้กระทำความผิดมารับโทษได้ ก็ไม่ถือว่าเป็นความล้มเหลวของกระบวนการยุติธรรม เพราะการขอส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนมีหลายหน่วยงานเกี่ยวข้อง มีขั้นตอนรายละเอียดมาก แต่ละขั้นตอนยังคิดขัดอยู่ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมต้องบูรณาการร่วมกัน และยังไม่ทราบรายละเอียดข้อมูลว่ามีการประสานไปยังประเทศใดบ้างแล้ว

โยน กรธ. ชี้ชะตาการเมือง โกง
ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการร่างรัฐธรรมนูญภายใต้กรอบมาตรา 35 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี 57 ว่า ในมาตรา 35 กำหนดกรอบไว้ 2 ข้อหลัก เพื่อให้ กรธ. ไปคิดรายละเอียดในการร่างเอง แล้วแต่ไอเดียของ กรธ. ซึ่งมาตราดังกล่าว กมธ. ยกร่างรัฐธรรมนูญชุดนายบรรศักดิ์ อุวรรณโณ ที่นำมาใช้ไม่เห็นว่ามีปัญหา ถ้าถามว่าเป็นอุปสรรคต่อผู้ที่ต้องการเข้าสู่อำนาจทางการเมืองหรือไม่ขึ้นอยู่กับกรธ. จะเขียนออกมาอย่างไร ยกตัวอย่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นทุกระดับ ทั้ง อบต. อบจ. เทศบาล และ กทม. ยังเขียนว่าคนที่ให้ออกเพราะกระทำทุจริต ไม่สามารถกลับมาสัครได้อีกตลอดชีวิต ขนาจะระดับท้องถิ่นยังห้ามแล้วระดับชาติจะให้คนทุจริตโกงเข้ามาเล่นการเมืองอีกได้อย่างไร ส่วนจะห้ามที่ปหรือห้ามตลอดชีวิต ขึ้นอยู่กับ กรธ. กำหนด โดยคสช. ไม่ได้ให้แนวทางไว้

ไม่ควรตัดสิทธิ์ย้อนหลัง “HI-109”
เมื่อถามว่า ร่างรัฐธรรมนูญปี 58 ไม่ได้ย้อนหลังตัดสิทธิ์นักการเมืองบ้านเลขที่ 111 และ 109 ชุดของนายมีชัยจะคงเนื้อหาเดิมหรือไม่ นายวิษณุตอบว่า ไม่รู้เหมือนกัน แต่โดยหลักการเนื้อหาส่วนนี้ น่าจะเหมือนเดิม เพราะในที่ประชุม ครม. มีข้อวิจารณ์ไปว่า ไม่ควรมีผลย้อนหลัง เพียงแต่ต้องเขียนให้ชัดเจน เมื่อถามถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเพื่อหาทางออกหากร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านประชามติ



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

10 ตุลาคม 2558 หน้า 1, 11, 15 (3)

นายวิบูลย์ตอบว่ายังไม่ได้คิด ต้องดูจังหวะเวลาด้วย เดี่ยวจะดูหาได้ว่าเป็นการเตรียมการเพราะกลัวไม่ผ่านอีก ไม่อยากให้เกิดความรู้สึกอย่างนั้น จะผ่านหรือไม่ผ่าน อยากให้เป็นเรื่องของเนื้อหามากกว่า ส่วนกรณีที่สหภาพยุโรป (อียู) ออกแถลงการณ์รูด ร้างรัฐธรรมนูญของไทยนั้น ถ้าจะดูก็ไม่เป็นไร ส่วนที่นายบรรศักดิ์ ปฏิเสธรับตำแหน่งที่ปรึกษา กรธ. แต่ขอช่วยเป็นที่ปรึกษาอย่างไม่เป็นทางการนั้น ไม่เห็นจะมีอะไรเสียหาย ช่วยแบบไหนก็ได้ และคงจะไม่ไปกล่อมให้เปลี่ยนใจ

“วิบูลย์” อวย “ทินพันธุ์” 81 ปียังพิด

นายวิบูลย์ยังกล่าวถึงกระแสข่าวสมาชิก สปท. สายอดีต สปช. กับสายทหาร สนับสนุน ร.อ.ทินพันธุ์ นาคะตะ ให้ดำรงตำแหน่งประธาน สปท. ว่าไม่ทราบเห็นสื่อทุกฉบับลงเหมือนกันหมด แสดงว่ามาจากแหล่งเดียวกัน บอกว่าตนและนายมีชัย ฤชุพันธุ์ รู้จัก ร.อ.ทินพันธุ์ตั้งแต่การร่างรัฐธรรมนูญปี 2516 ซึ่งไม่ใช่ ขณะนั้นยังอยู่เมืองนอก ไม่รู้จัก มารู้จักสมัยรัฐบาล พล.อ.สุจินดา คราประยูร อดีตตนายกฯ เป็น รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตนเป็นรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และรู้จักในฐานะที่ตนเป็นประธานสำนักงานคณะกรรมการงานอุดมศึกษา (สกอ.) ส่วน ร.อ.ทินพันธุ์ รวมถึงนายเทียนฉาย กีระนันทน์ อดีตประธาน สปช. เป็นกรรมการ ทำงานกันมา 3 ปี แม้ท่านอายุ 81 ปีแล้วแต่แข็งแรง ขับรถมาประชุมของทศกรัง บางครั้งทำหน้าที่ประธานประชุม สกอ. แทนก็มี ซึ่งงาน สปท. ยอมรับว่าหนัก แต่ถ้าถามว่า ร.อ.ทินพันธุ์เหมาะสมหรือไม่ ไม่กล้าบอก ตอบไม่ถูก เพราะไม่มีสิทธิเลือกอะไรกับเขา

หวังรูปแบบการทำงานของ สปท.

เมื่อถามว่า จากรายชื่อตามหน้าสื่อมองว่าใครเหมาะสมเป็นประธาน สปท. นายวิบูลย์ตอบว่าแล้วแต่สมาชิก สปท. เขาคุยกันเอง ส่วนที่มีชื่อ พล.อ. ยุทธศักดิ์ ศศิประภา สปท. เห็นจากข่าว พล.อ.จิระ โกมุทพงศ์ สปท. เป็นผู้เสนอมา เห็นชื่อ 3-5 คน ตามที่สื่อเสนอข่าว บางชื่อเสนอมาตอนเช้าเย็นปลดแล้วเขาเห็นว่าเหมาะสมทุกคน กว่าจะนัดประชุมเดี๋ยวมี่ชื่อออกมาอีก เมื่อถามว่า รูปแบบการทำงานจะมีการตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เช่นเดียวกับ สปช. หรือไม่ นายวิบูลย์ตอบว่าไม่ทราบกำลังเป็นห่วงรูปแบบการทำงานอยู่เหมือนกัน แต่อย่างไรก็ตามตอนนี้เสียใจว่าพูดกับเขาเองอย่ามาเล่นผ่านสื่อ ทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เดียวคืออย่ากัน

“บึกป้อม” เมินอัยยัจฉินสิทธิ-เสรีภาพ

ที่กระทรวงกลาโหม พล.อ.ประวิตร รมว.กลาโหมกล่าวว่าข้อหาขัง

ของนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ที่เกรงว่าจะร่างรัฐธรรมนูญ ไม่เสร็จทันตามกรอบเวลานั้น นายมีชัยทราบกรอบเวลาอยู่แล้ว เราคงไม่ขยายเวลาการร่างรัฐธรรมนูญออกไป เพราะถูกสื่อด้วยถกคิด มันใจว่า กรธ. ชุดนี้ จะดำเนินการตามกรอบเวลาได้ เชื่อมือทุกคน เพราะทั้ง 21 คนทุกคนเก่งหมด ไม่ต้องห่วง ส่วนข้อกังวลที่ว่าหากประชามติไม่ผ่านต้องไปแก้รัฐธรรมนูญชั่วคราวนั้น ต้องดูว่าจะทำอย่างไร นายวิบูลย์เสริมว่า ซึ่งดูแล้วฝ่ายกฎหมายจะเป็นผู้คิดและดูแลส่วนนี้และต้องประชุมในเรื่องนี้อีกครั้ง เมื่อถามว่ากลุ่มรัฐสภายุโรป (อียู) ออกแถลงการณ์ 28 ข้อ มีเนื้อหาเร่งให้ไทยกลับคืนสู่ความเป็นประชาธิปไตยโดยเร็ว พล.อ.ประวิตรตอบว่า นี่คือประเทศของเรา ที่ผ่านมาเราก็ชี้แจงชัดเจน เราพยายามเดินตามประชาธิปไตยอยู่แล้ว ไม่มีอะไรจะไร ไม่มีที่ไ้ไม่สบายใจ สบายใจทุกอย่าง ทุกอย่างเดินหน้าตามโรคแม่ปี่

“บึกกู” บ่นอดีตอดพวกเล็กร้าง

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และหัวหน้า คสช. รู้สึกอึดอัดกับการแสดงออกของนักการเมือง นักวิชาการ และสื่อเลือกข้างบางกลุ่ม ที่ตั้งแง่พยายามจับผิดการทำงานของ กรธ. อยากเรียกร้องให้ทุกฝ่ายแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางที่ กรธ. จัดไว้ ดีกว่าแสดงผ่านช่องทางสื่อมวลชนนายกฯมองว่าพฤติกรรม วาจกรรมเหล่านั้นไม่เกิดประโยชน์ต่อบ้านเมือง วนเวียนอยู่แค่เรื่องอำนาจ ใครจะได้อำนาจ ใครจะสืบทอดอำนาจ ไม่ได้พูดถึงสิ่งที่ทำให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทุกคน ใน คสช. ผ่านผ่านตำแหน่งระดับสูง ผ่านการมีอำนาจ และใช้อำนาจมา ไม่ใช่เป็นต้องมาแสวงหาอำนาจอีก

พท. ย้ำรัฐรับฟังเสียงสะท้อนบ้าง

ด้านนายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล อดีตรมว. ต่างประเทศและแกนนำพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การที่สหภาพยุโรปออกมาเรียกร้องให้ไทยยกเลิกการควบคุมตัวผู้ออกมาแสดงความคิดเห็นต่าง พร้อมเรียกร้องประชาธิปไตย และให้รัฐบาลหยุดกระทำละเมิดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก หรือชุมนุมเรียกร้อง โดยสันติ สะท้อนให้เห็นว่าการจำกัดสิทธิเสรีภาพในไทยยังคงไม่ได้อยู่ที่ทุกประเทศล้วนมีสถานะหลุดอยู่ในไทย เขาติดตามสถานการณ์อยู่ตลอด รู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้น ฉะนั้นควรรับฟังเสียงสะท้อน และทบทวนให้รอบคอบ สิ่งที่นำเป็นห่วงคือถ้าต่างชาติไม่ค้าขาย คำว่ามาตรการค้ากับเรา จะเดือดร้อนทันที อยากให้รัฐบาลระมัดระวังการชี้แจงตอบโต้ รวมถึงการดำเนินคดีต่างๆ โดยเฉพาะคดีโครงการรับจำนำข้าวของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกฯ ต้องยึดธรรมภิบาล นิติรัฐ นิติธรรม

เพราะเขาจับตาดูใกล้ชิดเพราะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ และนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ

“วัชระ” สวนเนติบริกรหน้าเดิม

นายวัชระ เพชรทอง อดีตร.ส.พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวตอบโต้นายบรรศักดิ์ อุวรรณโณ ที่ระบุว่าสื่อสนใจแต่คำสัมภาษณ์ของนักการเมืองหน้าเดิม สะท้อนถึงอคติที่อยู่ในใจของนายบรรศักดิ์ แต่ไม่เคยมองตนเอง ที่นำนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า ไปปลุกกระแสสถานการณ์ที่ประสูลี้ ตรัสรู้ ปรีดิพพาน ที่ประเทศอินเดียหลายสิบครั้ง ก็ลืมนึกไม่หมดจากจิตใจ หากมีผู้แย้งว่าทหารที่รัฐประหารสำเร็จแต่ละครั้ง เพราะมีนักกฎหมายหน้าเดิมๆ คอยเป็นเนติบริกรรับใช้ จะรู้สึกอย่างไร ดังนั้นอย่ากล่าวหาเนติกรวม นักการเมืองมีดีแล้วเช่นเดียวกับนักวิชาการ นักกฎหมาย ใครที่ร่างรัฐธรรมนูญแห่งที่สุดในประเทศไทย ใครบรรจก คปป. ในร่างรัฐธรรมนูญคืนสุดท้ายตามใบสั่งประวัติศาสตร์จารึกไปแล้ว

หนุนคดีนักการเมืองจบที่ศาลฎีกาฯ

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า เห็นด้วยกับแนวคิดของนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ที่จะกำหนดให้การปรามปรามการทุจริตต้องชัดเจน แน่นอน และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยให้คดีทุจริตของนักการเมืองจบที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ไม่มีการอุทธรณ์ เพราะต่อผู้ร้องมีมาตลอดว่าคดีทุจริตของนักการเมืองหรือใครก็ตามต้องรวดเร็ว โดยเฉพาะศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่บางฝ่ายเสนอว่าต้องสามารถอุทธรณ์ได้นั้น ไม่สมควร เพราะข้อที่บอกว่าศาลฎีกาเมื่อวินิจฉัยแล้วควรจบในชั้นเดียว จึงเห็นด้วยที่จะยึดตามแนวของรัฐธรรมนูญปี 50

ผลสอบฟ้องแพ่งข้าวยังไม่ส่งนายกฯ

อีกเรื่อง นายวิบูลย์เสริมว่า รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงความคืบหน้ารายงานคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกำหนดค่าความเสียหาย โครงการรับจำนำข้าว ชุดกระทรวงการคลัง และกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้รับ 1 ชุดแล้วว่า ยังไม่ได้ส่งให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. พิจารณา เมื่อดูรายละเอียดเรียบร้อยแล้วจะส่งให้ นายกฯ พิจารณาทันที โดยไม่รอรายงานชุดที่เหลือ เนื่องจากเกรงว่าจะล่าช้า เมื่อถามว่า หากนายกฯ พิจารณารายงานชุดแรกแล้ว ต้องรอรายงานที่เหลืออีก 1 ชุดหรือไม่ ก่อนส่งให้คณะกรรมการว่าด้วยการรับผิดทางแพ่ง นายวิบูลย์ตอบว่า ไม่จำเป็นส่งก่อนได้เลย ส่วนตัวเลขความเสียหายจะแพงขึ้นหรือน้อยลง ขึ้นกับคณะกรรมการว่าด้วยการรับผิดทางแพ่ง ซึ่งมีอำนาจเด็ดขาด “ฉันทูฉฉฉฉ” เรียกเรื่องสปีริตผู้มีอำนาจ



10 ตุลาคม 2558 หน้า 1, 11, 15 (4)

ขณะที่ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ แกนนำ นปช. กล่าวว่า เห็นข่าวนายวิญญูกระตือรือร้นเป็นพิเศษ เพื่อให้นายกฯ ลงนามในคำสั่งทางปกครองบังคับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ฯ ใช้คำสั่งเสียหายโครงการจำนำข้าว จึงอยากฝากข้อคิดถึงรัฐบาลว่า คดีนี้เป็นครั้งแรก ในประวัติศาสตร์ที่มีการเรียกร้องคำสั่งเสียหายจากรัฐบาล ซึ่งดำเนินการตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อรัฐสภา อีกทั้งที่ผ่านมาการใช้คำสั่งทางปกครองเป็นการดำเนินการในสถานการณ์ปกติ ไม่ใช่ นายฯ ผู้ยึดอำนาจกระทำต่ออดีตนายกฯ ที่ถูกตัวเองยึดอำนาจ เมื่อรัฐบาลตั้งใจจะฟ้องร้องก็ควรใช้ช่องทางปกติในศาลแพ่ง แล้วเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาต่อสู้ตามกระบวนการ เพื่อให้เกิดเสียงสะท้อน เรื่องการทำลายล้างฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง เมื่อนายกฯ ประกาศให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ก็ควรพิจารณาโดยรอบคอบเพื่อไม่ให้การปฏิบัติสวนทางกัน น.ส.ยิ่งลักษณ์ฯ นั้นมีสภาพไม่ต่างจากกวางกลางว่าล้นพ้อครั้ง เมื่อ น.ส.ยิ่งลักษณ์ฯ ประกาศความเป็นคนผู้หญิงที่จะต่อสู้คดีได้ถึงที่สุด ฝ่ายผู้มีอำนาจก็ควรแสดงความเป็นลูกผู้ชาย โดยใช้กระบวนการปกติที่ไม่มีข้อกังขา

“บึกป้อม” ดันถกแก้ปัญหาราคายาง
ที่กระทรวงกลาโหม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม กล่าวถึงกรณีการแก้ไขปัญหายางพาราจะเข้าที่ประชุม ครม. ในสัปดาห์หน้า ว่า จะมีการช่วยเหลือในเรื่องราคายางว่าจะดำเนินการอย่างไรให้ราคาขายขึ้นจากเดิม ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ต้องมาหารือร่วมกัน รวมทั้งภาคเอกชนด้วย ว่าจะดำเนินการร่วมกันอย่างไร โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะตัดสินใจอีกครั้ง เพราะที่ผ่านมาได้มีการหารือกันแล้วก่อนหน้านี้

สนช.เคาะ “นครินทร์” นั่งตุลาการฯ
วันเดียวกัน ที่รัฐสภา มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช. ทำหน้าที่ประธานการประชุม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ คือ นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และที่ประชุม สนช.มีมติให้ความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 158 ต่อ 6 งดออกเสียง 4 ให้นายนครินทร์เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่

พบผู้สมัคร ป.ป.ช.ขาดคุณสมบัติ
นายวิญญู เจริญ รอนนายกรัฐมนตรี ในฐานะ

กรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวว่า วันที่ 19 ต.ค. นี้ จะมีการประชุมพิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสม แต่ขณะนี้ยังไม่เห็นรายชื่อทั้งหมดของผู้สมัครเข้ารับสรรหา เห็นเพียงบางรายชื่อ อย่างไรก็ตาม ได้รับแจ้งมาแล้วว่ามีบางคนที่คุณสมบัติไม่ผ่าน เมื่อถามว่าหลักเกณฑ์พิจารณาต้องดูจากงานของคนที่พื้นที่ไปว่ารับผิดชอบงานส่วนใดหรือไม่ นายวิญญูตอบว่า ไปดูอย่างนั้นไม่ได้ ไม่ใช่บังคับดูซี ออกไปแล้วเลือกคนที่เป็นนักบัญชีเข้ามา ไม่มีในประวัติศาสตร์ของตำแหน่งอะไรทั้งสิ้น

“บึกคู่” ยันรัฐบาลไม่เอาประชานิยม
ต่อมาเวลา 20.15 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. กล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ว่าการแก้ปัญหาของรัฐบาลปัจจุบันมุ่งเน้นไปที่การนำแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาใช้พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รัฐบาลต้องพยายามสร้างความเข้าใจกับเอกชน ประชาสังคมและประชาชน ซึ่งอาจเคยชินกับการแก้ปัญหาโดยเงินอุดหนุนจากรัฐบาล อาจเป็นการรักษาและเน้นมือหรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆ รัฐบาลนี้พยายามไม่ใช้จ่ายงบประมาณในลักษณะประชานิยม เราไม่ต้องการจัดสรรงบประมาณลงไปเฉพาะพื้นที่ แต่พยายามกระจายไปตามความเดือดร้อนเราไม่ใช่นักการเมืองพยายามดูแลประชาชนให้เท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำให้ได้ อย่างไรก็ตาม หลายอย่างที่เรากำลังถูกกล่าวหา เป็นการทำประชานิยมเหมือนกัน ขอเรียนว่าคงไม่ใช่ทั้งหมด บางเรื่องเป็นเรื่องที่ทำได้ก็ทำเป็น ต้องทำคือ รัฐบาลนี้จะพยายามไม่สร้างปัญหาให้กับประเทศไทย เพราะไม่ต้องการให้ใครมาชอบ ต้องการให้ทุกคนเข้าใจมากกว่า

เดือน ปชช.เสพสี่อระวัง โดนซักถูก
พล.อ.ประยุทธ์กล่าวอีกว่า ทุกคนอยากเห็นบ้านเมืองดีขึ้น จะยอมปล่อยให้คนที่บ่อนทำลายความมีเสถียรภาพ ความสงบสุขของพวกเราและกระทำต่อไปอีกหรือไม่ ขอให้ทุกคนระมัดระวังการเสพสี่อ ในเรื่องของกรรับฟัง การชี้แจง หรือการชักจูงไปในทางที่ไม่ถูกต้อง ขอให้ร่วมมือกันในการสื่อสารออกไปในสิ่งที่ถูกต้องที่ประชาชนจำนวนมากเสนอในข้อเท็จจริง การวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงสร้างสรรค์ ได้รับทั้งหมด เว้นแต่พูดในเรื่องที่ไม่จริง บางสื่อ บางสำนักไม่เป็นที่กลาง เลือกข้างชัดเจน ย้อนกลับไปดูช่วงที่ผ่านมาทำอะไรบ้างช่วยเหลือประเทศชาติ บ้านเมืองอะไรบ้างหรือเปล่า ถ้าอ่านถ้าฟังแล้วคิด

ก่อนว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อดี ขอให้ผู้สื่อข่าวรุ่นใหม่หรือคอลัมน์ists ใหม่ๆ ให้มีจรรยาบรรณเป็นสื่อที่ดี

ทำหมัน **★ ต่อจากหน้า 11**

ข้าฯ จึงเกิดเดเวย์แต่หาแนวทาง
พล.อ.ประยุทธ์กล่าวต่อว่า ส่วนเรื่องจึงเกิดเดเวย์ เป็นเพียงการหารือกันเท่านั้น ต้องเคารพในสิทธิมนุษยชน เป็นไปตามกฎหมาย ถ้าทำได้ก็ไปหารือกัน เพราะถ้าไม่ไปไปตามกฎหมาย ไปละเมิดสิทธิมนุษยชนก็ทำไม่ได้ ยังไม่ได้ตั้งอะไรได้ทั้งสิ้น เราคิดแต่เพียงจะป้องกันและสร้างความปลอดภัยในประเทศได้อย่างไร ไม่ได้หวังว่ามีไว้เพื่อปิดปากประชาชน เพื่อรักษาอำนาจต่อไป ไม่เคยคิดอย่างนั้น ถ้าคิดแบบนี้คงไม่ทำแบบนี้ ทุกวันนี้ปัญหาของเราคือภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดีย มีอันตรายมีการเอาข้อมูล ต้องไปช่วยคิด ส่วนที่ประกอบกิจการสื่อสารต้องมาช่วยกัน โดยเฉพาะผู้ดูแลเว็บไซต์ อาจต้องรับผิดชอบมากขึ้นในการกลั่นกรองทุกอย่างที่ผ่านมาจากต่างประเทศ ต้องใช้ความสามารถในทางสร้างสรรค์ รวมถึงกันต่อต้านเว็บผิดกฎหมาย เว็บหมิ่นสถาบัน แต่มาดลุ่มเว็บราชการมันไม่เกิดประโยชน์ ทำให้คนอื่นเดือดร้อน อย่าไปส่งเสริม อย่าไปร่วมมือ

โปรดเกล้าฯ “เอก” ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ช่วงค่ำวันเดียวกัน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้ข้าราชการดํารงตำแหน่งจากตำแหน่ง และแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ พ้นจากตำแหน่งรอง ผบ.ตร. มารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน ตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 58 ทั้งนี้ พล.ต.อ.เอกจะเข้าปฏิบัติราชการที่สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 12 ต.ค. และจะเข้าสักการะพระพรหม ศาลพระภูมิและศาลตาบาย ประจำทำเนียบรัฐบาล และพระพุทธรูปปฏิมาประจำ สปน. รวมทั้งร่วมกับข้าราชการ สปน. ทำบุญตักบาตร

10 ตุลาคม 2558 หน้า 12

‘ไต้หวัน’ต้องจ่ายค่าปรับก่อนรับยาง

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า วันที่ 9 ตุลาคมนี้ บริษัท ไต้หวัน รับเบอร์ กรุป (สิงคโปร์) ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตัวแทนของบริษัท ไชน่า ไต้หวัน รับเบอร์ อินดัสทรี กรุป จำกัด ขอเข้าเจรจาทันทีเกี่ยวกับแผนการส่งมอบยางพาราเป็นการส่วนตัวกับตนอีกครั้ง หลังจากการเจรจาเมื่อวันที่ 29 กันยายนที่ผ่านมาแล้ว และได้สั่งการให้ไปทำแผนรับมอบยางพาราที่เหลือ 1.85 แสนตัน ตามสัญญาซื้อขาย 2.08 แสนตัน ในราคาที่ยกกลางซื้อขายยางคุณภาพดี 63 บาท/กิโลกรัม (กก.) โดยบริษัท ไชน่า ไต้หวันฯ ได้ยื่นแอลซีที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ เพื่อรับมอบยางพาราอีก 1 หมื่นตัน เพื่อขอรับมอบยางต่อเนื่อง แต่บริษัท ไชน่า ไต้หวันฯ ไม่ได้ทำหนังสือรับมอบยางทั้งหมดและไม่กำหนดเวลาที่แน่นอนชัดเจน รวมทั้งหากบริษัท ไชน่า ไต้หวันฯ ต้องการรับมอบยางพาราต่อเนื่อง จำเป็นจะต้องจ่ายค่าปรับเป็นเงินสดในรอบแรกในวันที่ 22 ตุลาคมนี้

วงเงิน 41 ล้านบาทก่อน หากยังไม่จ่ายก็จะรับมอบยางต่อเนื่องไปตามสัญญาเดิมไม่ได้

“สต็อก 1.85 แสนตัน ขณะนี้เสื่อมคุณภาพลดลงต่อเนื่อง จากการสำรวจครั้งก่อนยางคุณภาพดีมีประมาณ 30% แต่เวลาส่งมอบยางเนิ่นนานออกไป ส่งผลให้คุณภาพยางพาราลดลงต่อเนื่อง ขณะนี้มียางคุณภาพดีไม่ถึง 15% ที่ผ่านมามีความเสียหายส่งผลให้ยางพาราลดนี้รัฐบาลขาดทุนไปประมาณ 8,000-10,000 ล้านบาท หากปล่อยให้เนิ่นนานอาจเสียหายมากกว่า 10,000 ล้านบาทได้ ดังนั้นในวันนี้จะต้องขอความชัดเจนและกำหนดเวลาที่แน่นอนที่บริษัท ไชน่า ไต้หวันฯ จะรับยางพาราไปและจ่ายเงินไปให้หมด แต่ระยะสั้นๆ ต้องจ่ายค่าปรับก่อน โดยที่ผ่านมามีการวางแอลซีเพื่อรับมอบยางพารา ได้จ่ายเงินส่วนเกินไว้ประมาณ 93 ล้านบาท จึงจะมีการเจรจาเพื่อหักเงินส่วนเกินนี้เพื่อเป็นค่าปรับ แต่จะต้องแจ้งทาง บริษัท ไชน่า ไต้หวันฯ ก่อน” พล.อ.ฉัตรชัยกล่าว

12 ตุลาคม 2558 หน้า 8

เงินเหมาจ่าย 2 แสนตัน

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงผลการประชุมหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 13 ต.ค. จะเสนอแนวทางในการหาเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อช่วยดูแลราคายางไม่ให้ตกต่ำในช่วงฤดูกาลใหม่ที่จะเริ่มขึ้นในเดือน พ.ย. นี้ ซึ่งจะเน้นสร้างความเข้มแข็งในเรื่องการนำไปปรับ โครงสร้างการผลิต การแปรรูป หรือการเก็บรักษายางพารา

สำหรับสต็อกยางพาราลือตเดิมที่มีอยู่กว่า 200,000 ตัน ขณะนี้ประเทศจีนตั้งซื้อสต็อกยางพาราดังกล่าวในราคา 42 บาทต่อกิโลกรัมแล้ว ขณะเดียวกันมีกลุ่มผู้ส่งออกยางเอกชนรายใหญ่ 5 รายของไทย ประสงค์ซื้อในส่วนนี้ไปแปรรูปในราคาที่ใกล้เคียงกัน เบื้องต้นจะพูดคุยว่าใครจะให้ราคาสูงกว่ากัน และจะกำหนดการจัดส่งภายในระยะเวลาที่ชัดเจน

เรื่องนี้ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้พิจารณาว่าจะเห็นชอบว่าจะขายยางในส่วนนี้ให้แก่ใคร ส่วนสต็อก 100,000 กว่าตัน ภาคเอกชนจะซื้อในราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด

12 ตุลาคม 2558 หน้า 28



●ตรวจเครื่องซังยางพารา

บึงกาฬ - ที่ผ่านมานายวิโรจน์ พิเภก พาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับสำนักงานชั่งตวงวัดจังหวัดอุดรธานี ออกตรวจสอบเครื่องซัง ที่ลานรับซื้อยางพาราในเขตพื้นที่ อ.เมือง ศรีวิไล และ อ.เซกา 14 เครื่อง พบถูกต้อง 10 เครื่อง อีก 4 เครื่องไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน จึงยึดอายัดเครื่องซังดังกล่าวและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป



12 ตุลาคม 2558 หน้า 13



เทศกาลรับนายใหม่

เข้าสู่หลังการโยกย้ายครั้งใหญ่ภายใต้การกำกับดูแลของ รมว.เกษตรฯ “พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ” ที่มีการโยกย้ายข้าราชการ ตั้งแต่ระดับปลัดกระทรวงเกษตรฯ โดยเริ่มจากการดึงคนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากกรมป่าไม้ ข้ามหัวขบวนมาเป็นปลัดกระทรวงเกษตรฯ อย่าง “ธีรภัทร ประยูรสิทธิ” และคิดเอา “ชวลิต ชูขจร” ปลัดเกษตรฯ ไปนั่งตบขลุ่ยที่สำนักนายกรัฐมนตรี โดยอ้างเหตุผลสั้น ๆ ว่าเพื่อความเหมาะสมนั้น หมายถึงถึงว่า ขณะนั้น “ชวลิต” มีชนกติดหลังคือ เรื่องทุจริตลำไย จากกลุ่มใครบางคนที่ว่าปามลำไยจนปากพอง แต่กฎหมายสาวไปไม่ถึง และเมื่อวันที่ 29 กันยายน ที่ผ่านมา ผลชี้ชะตาของ ป.ป.ช. พิสูจน์ว่า “ชวลิต” และพวกไม่ผิดเพราะเป็นแค่คณะกรรมการเตรียมการด้านข้อมูล จึงพ้นมลทินที่ติดตัวมานานกว่า 11 ปี

หลังจากพ้นมลทินที่ติดตัวมานาน ท่าน “ชวลิต” ก็ถือโอกาสสะสางล้างใจให้บริสุทธิ์ เข้าสู่กรมการสัตว์เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวร “เมื่อวันเสาร์ 10 ตุลาคม ที่ผ่านมา ซึ่งก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับท่านอดีตปลัดด้วยคน สาธุ จากนั้นไป เจ้ากรรมนายเวรที่คอยจ้องล้างจ้องผลาญทั้งในตัวท่านและชาวกระทรวงเกษตรฯ จะได้ไปเสียที เพราะวันนี้ยังมีคนเห็นเจ้ากรรมนายเวร ของกระทรวงเกษตรฯ ยั่วนเวียนแถวกระทรวงเกษตรฯ และนี่ก็ไม่ใช่ว่าข้าราชการกลุ่มเดียวที่ยังมีเวรมีกรรมติดตัวจากเรื่องการทุจริตที่มีลักษณะคล้าย ๆ กันที่รอชี้ชะตาว่าจะหมูหรือจำ ว่าเวรกรรมที่ติดตัวจะหลุดพ้นได้ เหมือนท่าน “ชวลิต” หรือไม่ คงถือเป็นบทเรียน ต้องระวัง

มาถึงอีกกลุ่มที่ถูกปรับแต่ง โยกย้ายจากท่าน “ฉัตรชัย” คือ เหล่าข้าราชการระดับ 10 โดยมีการแต่งตั้งโยกย้ายกว่า 14 ตำแหน่ง เหลือไว้เพียงตำแหน่งเดียว คือ ตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทาน ที่ยังคัดหาคนนั่งไม่ได้ วันนี้ยังเดินไม่ค่อยจะตรง เพราะหลายคนยังเท้าบวมจากบฏหล่นทับ

และหลายคนยังต้องตามใจ เพราะหล่นจากเก้าอี้ แต่ก็ไม่เป็นไร เพราะท่าน “ฉัตรชัย” ทำงานแบบประกัน มาไวไปไว หากทำงานไม่เข้าตา เพราะวันนี้ทุกคนที่จะเข้าหา เริ่มเข้าใจตรงกันว่าใครที่จะเข้าหา ต้องมาแต่ตัวห้ามเอาอะไรติดตัวมาด้วยเด็ดขาด แม้แต่ดอกไม้ก็ไม่มีรับ ให้เข้าใจตรงกันจึงไม่ต้องเกรงใจใคร และไม่สนความรู้สึกจากช่อดอกไม้ของใคร ขอให้ทำงานตามที่ตั้ง ตามนโยบายที่มีเพราะเห็นว่าเป็นที่หลังจากเข้าสู่เดือนตุลาคม ท่านรมว. “ฉัตรชัย” นั่งในตำแหน่ง รมว.เกษตรฯ ที่เดียวติดตามงานได้เต็มที่ ที่สำคัญต้องมีอะไรก็บั่นหน้าให้เห็นทุกสัปดาห์ งานนี้ใคร จะถูกโหวตออกรายชื่อไปต้องติดตาม

เพราะจากนี้ไป ปัญหาใหญ่ของกระทรวงเกษตรฯ ที่ต้องเร่งเดินหน้าเต็มสูบคือ การรับมือกับปัญหาภัยแล้ง ที่ชัดเจนว่าไม่มีน้ำให้ทำการเกษตร โดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยา และลุ่มน้ำแม่กลองแน่นอน จากนั้นทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องลงพื้นที่ทำความเข้าใจให้กับเกษตรกร ไปพร้อม ๆ กับมาตรการเยียวยาแก้ปัญหาชี้ทางสว่างว่าช่วงแล้งที่กำลังจะมาถึง เดินหน้าอย่างไร ซึ่งแล้งนี้ก็ไม่ใช่มิทุ่งเจ้าพระยาอย่างเดียว แต่มีกันทั่วประเทศ ซึ่งต้องเดินหน้าแก้ปัญหาไปพร้อม ๆ กันกับการวางแผน และวางระบบการแก้ปัญหาระยะยาว ในเรื่องของการสร้างแหล่งน้ำ การปรับโครงการ การผลิตสินค้าเกษตร เพราะรัฐมนตรีวางนโยบายชัดเจนว่าปี 2559 ต้องเป็นปีแห่งการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลิตให้ได้ และที่ท่านรัฐมนตรีย้ำคือต้องยึดและน้อมนำแนวทางพระราชดำริในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ มาแก้ปัญหาภาคการเกษตรให้เกษตรกรยืนบนขาตนเองให้ได้นั้นไม่รวมถึงปัญหาสินค้าเกษตรอย่างยางพารา ปาล์มน้ำมันที่ต้องสะสาง

ช่วงนี้ต้องบอกว่า เป็นช่วงเริ่มต้นของการทำงานใหม่ ซึ่งหลายกรมเป็นช่วงปรับเปลี่ยนรับนายใหม่ หลายกรมยังเป็นนายเก่า ที่ต้องเร่งสะสางงานให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่จากนี้ไปพวกท่าน ๆ ไล่มาตั้งแต่ปลัดกระทรวงที่เป็นปลัดใหม่ถอดด้าม ไปจนถึงอธิบดีใหม่ถอดด้ามหลายคนจากนี้ไป คงจะเข้าสู่โหมดพิสูจน์ตนเองว่าเก่งแค่ไหน เพราะเกษตรกรรอพวกท่าน ๆ อยู่ สุ้ ๆ ครับ ต้องเอาใจช่วยจริง ๆ

ราชดำเนิน

12 ตุลาคม 2558 หน้า B 11

กั้นสถานการณ์

รัฐเป็นจ่ายชดเชยส่วนต่างราคายาง

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กรณีที่กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางเรียกร้องให้รัฐบาลจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างของราคาขายพาราที่โลกล้มละ 60 บาท ไม่เช่นนั้นจะออกมาเคลื่อนไหวนั้น อยากให้ชาวสวนยางเข้าใจในเจตนาของรัฐบาลที่ไม่ต้องการแก้ไขปัญหาแบบที่ผ่านๆ มาด้วยการให้เงินเพียงอย่างเดียว แล้วเกษตรกรเองยังประสบปัญหาซ้ำซากเช่นในปัจจุบัน แต่รัฐบาลเน้นที่จะให้ความช่วยเหลือด้วยแนวทางอื่นๆ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ทั้งนี้ราคาขายในตลาดโลกก็ไม่ได้สูงนัก เพราะความต้องการยางยังซบเซา และรัฐก็จัดเก็บภาษีจากการขายยางดิบได้ไม่มากนัก

12 ตุลาคม 2558 หน้า C 2

มุมมองส่งออกไม้ยางแปรรูป

การแปรรูปไม้ยางพารา เพื่อเพิ่มมูลค่าเป็นอีกวิธีที่จะช่วย แก้ไขปัญหายางพาราได้ทั้งระบบ นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ แจกแจงว่า หลังรัฐบาลมีนโยบาย แก้ไขปัญหายางพาราโดยกำหนด ให้โค่นต้นยางปีละ 4 แสนไร่ เป็น เวลา 7 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2558/2559 ได้นำต้นยางมาแปรรูปเป็นไม้ยาง อบแห้งได้ประมาณ 3.4 ล้าน ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.)/ปี และ จะมีของเสียจากกระบวนการ แปรรูปปีละประมาณ 11.6 ล้าน ตัน ซึ่งนำไปใช้ผลิตชีวมวลอัดแท่งได้ปีละ 3 ล้านตัน

ทั้งนี้ การส่งเสริมการ ส่งออกไม้ยางพาราและชีวมวลอัดแท่ง จะเป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ยางพาราไทย ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าการส่งออกและช่วยทำให้ราคายางในประเทศดีขึ้นอีกทางหนึ่ง กรมจึงมีแผนทำการตลาดต่างประเทศ ร่วมกับสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย โดยจะเน้นบุกประเทศที่มีนโยบายผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานชีวมวล เช่น ญี่ปุ่นและเกาหลี และประเทศอุตสาหกรรมที่มีความได้เปรียบทางด้านแรงงาน ซึ่งมีความพร้อมนำเข้าไม้ยางพาราไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไป

เช่น อินเดียและจีน เป็นต้น สำหรับในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2558 หรือช่วงเดือน ม.ค.-ส.ค. ไทยส่งออกไม้ยางพารา มูลค่า 551.44 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีตลาดหลักคือ จีน ขณะที่ การส่งออกชีวมวลอัดแท่งมีมูลค่า 1.11 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีตลาดใหญ่ที่สุดคือ เกาหลีใต้ รองลงมาคือ ญี่ปุ่น แต่ตอนนี้ไทยมีปัญหาการ รับรองแหล่งที่มาของไม้ที่นำมาผลิตว่าเป็นไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย จึงยังเป็นอุปสรรคต่อการส่งออก หากแก้ไขได้ก็จะทำให้ขยายตลาดส่งออกได้มากขึ้น

12 ตุลาคม 2558 หน้า 7, 8

นายกฯแก้ปัญหาชาวสวนยาง เลิกมาตรการจ่ายเงินอุดหนุน

ASTVผู้จัดการรายวัน - โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ทวงใยพี่น้องชาวสวนยาง เร่งแก้ไขปัญหาระยะยาว ซึ่งราคายางตกตามภาวะเศรษฐกิจโลก วอนเกษตรกร เห็นใจรัฐ หากแก้ปัญหาด้วยวิธีจ่ายเงินอุดหนุนเพียงอย่างเดียว จะเป็นภาระค่าใช้จ่ายและหนี้ แบบสร้างปัญหาไม่รู้จบ เน้นช่วยให้เกษตรกรเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากกรณีทีกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง เรียกร้องให้รัฐบาลจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างของราคายางพาราที่ กก. ละ 60 บาท และให้ชะลอการโค่นยางตามนโยบายทวงคืนผืนป่า และอื่นๆ อันเนื่องมาจากปัญหาราคายางตกต่ำ โดยหากรัฐบาลไม่เร่งช่วยเหลือ จะมีชาวสวนยางออกมาเคลื่อนไหวนั้น รัฐบาลขอเรียนว่าที่ผ่านมประเทศไทย

อ่านต่อหน้า 8

นายกฯ

ใช้วิธีแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ โดยการจ่ายเงินอุดหนุนราคา หลายรายการด้วยกัน ซึ่งทำให้เกิดการบิดเบือนกลไกตลาด นำไปสู่ความเสียหายในระยะยาว เช่น เกษตรกรหันมาปลูกพืชชนิดเดียวกันจนผลผลิตล้นตลาด และปริมาณเงินที่รัฐอุดหนุนจะเพิ่มขึ้นมากเป็นภาระด้านค่าใช้จ่าย

ขณะนี้ รัฐบาลกำลังแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรทุกกลุ่ม โดยเฉพาะชาวสวนยาง เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางปฏิรูปประเทศด้วยการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคการเกษตร ทั้งการช่วยเหลือเรื่องลดต้นทุนการผลิต ส่งเสริมเทคโนโลยี ส่งเสริมตลาด ให้เงินอุดหนุนเฉพาะเรื่องตามสัดส่วนพื้นที่เพาะปลูกหรือ ไร่หนึ่ง และอีกหลายๆ เรื่อง ดังนั้น จึงอยากวิงวอนให้พี่น้องชาวสวนยาง เข้าใจในเจตนาปรารถนาของรัฐบาล เราไม่ต้องการแก้ไขปัญหามาแบบที่ผ่านๆ มา ด้วยการให้เงินแต่เพียงอย่างเดียวจนเป็นนิสัย ทำให้ประเทศต้องเป็นหนี้และเกษตรกรเอง ก็จะต้องประสบปัญหาเช่นนี้ซ้ำซาก รัฐบาลไม่มีงบประมาณมากพอที่จะจ่ายเงินอุดหนุนให้ทุกครั้ง

วันนี้ราคายางในตลาดโลกก็ไม่ได้สูง

นัก เพราะความต้องการยางโดยภาพรวม ยังคงซบเซาตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว รายได้จากการส่งออกยางก็ได้รับผลกระทบ รัฐก็จัดเก็บภาษีจากการขายยางดิบ ไม่ได้มากด้วยเช่นกัน ขอให้ชาวสวนยางเห็นใจรัฐบาลและเพื่อนเกษตรกรที่ปลูกพืชชนิดอื่นซึ่งรัฐบาลต้องดูแลด้วย

“นายกฯ เห็นใจพี่น้องชาวสวนยาง ซึ่งรัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือระยะสั้นต่อเนื่องมาโดยตลอด นับตั้งแต่เข้ารับบริหารประเทศ เพราะท่านเข้าใจดีว่า ภาคการเกษตรเป็นกำลังหลักของประเทศ แต่อยากให้คุณคนเข้าใจ และเห็นใจรัฐบาลด้วย ไม่อยากให้บังคับว่ารัฐบาลต้องทำแบบนั้นแบบนี้ รัฐบาลไม่ได้ทอดทิ้งประชาชน แต่เรากำลังแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ทั้งการเพิ่มความต้องการใช้อย่าง สนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางในประเทศ เช่น ล้อยาง ส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่ายาง จัดโซนนิ่งพื้นที่เพาะปลูกและส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนยางโดยดูความต้องการของตลาด นอกเหนือจากนั้น จะเร่งผลักดันการบริหารกฎหมายคือ พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ให้มีองค์คณะกรรมการที่ครบถ้วน เพื่อจะได้ขับเคลื่อนกลไกต่างๆ ในการช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

การออกระเบียบว่าด้วย การจัดสรรเงินกองทุน ค่าธรรมเนียมการส่งออกยาง เพื่อใช้เป็นสวัสดิการให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ตลอดจนการซื้อขาย โดยอาศัยกลไกตลาดเพื่อยกระดับราคา แต่ทั้งนี้ ก็ไม่ได้ละเลยที่จะพิจารณามาตรการการอุดหนุนเงินช่วยเหลือ แต่จะต้องมีเหตุผลรองรับมีเงื่อนไขที่เหมาะสมไม่ ก่อให้เกิดผลกระทบเหมือนในอดีตที่ผ่านมา ■

12 ตุลาคม 2558 หน้า 1, 6 (1)

‘บิกแดง’เต็นฮ้างจองหวย

แฉ14ชื่อใช้เบอร์โทรเดียว ชงกรม.ชดเซยราคายาง เสวนาชำแหละ‘ชิงเกิลฯ’

‘บิกแดง’แฉพริฐ 14 ราย จองชื่อหวยผ่านกรุงไทยใช้เบอร์โทรเดียวกัน ล่งชื่อให้ตำรวจตรวจจสอบ ลั่นพินยี่บักวั้นชื่อสลาก ย้ำเอาจริงโทษคุก-ปรับ 1 หมั้นขายหวยเกินใบละ 80 บาท

(อ่านต่อหน้า 6)

ต่อจากหน้า 1

จองหวย

ล่ง14ชื่อให้ตร.ตรวจจสอบฮ้างหวย

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พล.ท.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า เข้าไปตรวจจสอบการจองและชื่อสลากผ่านธนาคารกรุงไทยเมื่อวันที่ 3 ตุลาคมที่ผ่านมา ที่มีการซื้อสลาก 1.89 ล้านฉบับ หมดภายใน 13 นาที และจอง 26 ล้านฉบับ หมดภายใน 47 นาที แต่พบว่ามีผู้ซื้อ 14 ราย ที่จองชื่อเต็มจำนวน 50 เล่ม แต่ใช้เบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียว 2-3 เบอร์ จึงล่งรายชื่อผู้ซื้อทั้ง 14 ราย ไปให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ช่วยตรวจจสอบ และเรียกผู้ค้าตั้งกล่าวมาพูดคุยแล้ว เพราะมองว่าชื่อผิดปกติ

พล.ท.อภิรัชต์กล่าวว่ เพื่อกระจายสลากให้ถึงมือผู้ค้ารายย่อยให้มากขึ้น จึงปรับลดจำนวนการจองและชื่อไม่กิน 15 เล่ม จากเดิม 50 เล่ม เริ่มกลางเดือนตุลาคมนี้ น่าจะทำให้กลุ่มผู้ค้ารายใหญ่ที่มากวั้นจองและชื่อทำได้ยากขึ้น ขณะนี้สำนักงานสลากกำลังประเมินตัวเลข

ของผู้ค้าที่ได้โคตดักทั้ง 74 ล้านฉบับ ว่าจะมีการทิ้งโคตดักทำโคต ซึ่งสลากที่ทิ้งโคตดักจะนำมาขายให้ประชาชนรายย่อยผ่านธนาคารกรุงไทย

พ.ย.ลั่นต่อ-ไม่ต่อโคตดัก74ล.ฉบับ

พล.ท.อภิรัชต์กล่าวว่ สำนักงานสลากมีศักยภาพในการพิมพ์ได้แค่ 100 ล้านฉบับ แบ่งเป็นโคตดัก 74 ล้านฉบับ และเปิดให้จองผ่านธนาคารกรุงไทยเพิ่มขึ้น 26 ล้านฉบับ ยืนยันว่าจะไม่พิมพ์เพิ่มมากกว่า 100 ล้านฉบับ ดังนั้น ขอร้อกลุ่มมอ้งค้การต่างๆ อย่าเพิ่งมาต่อว่าเรื่องการพิมพ์สลากเพิ่มว่เป็นการมอมเมก เนื่องจากนโยบายที่ก้าล้งใช้นี้เพื่อทำให้เห็นว่าความต้องการสลากที่แท้จริงมีเท่าไร ถ้าทราบจำนวนสลากที่ซัดจนว่ควรจพิมพ์ที่ 60 ล้านฉบับ 70 ล้านฉบับ หรือ 80 ล้านฉบับ สำนักงานสลากจะปรับการดำเนินการอีกครั้งช่วงต้นปี 2559

“เดือนธันวาคมโคตดัก 74 ล้านฉบับ จะหมดอายุลง การประชุมบอร์ดเดือนพฤศจิกายนนี้น่าจะซัดจนว่จะต่อโคตดักให้หรือไม่ ถ้าต่อจจะต่ออย่างไร ให้สอดคล้องกับขายสลากรายย่อยผ่านธนาคารกรุงไทย” พล.ท.อภิรัชต์กล่าวและว่ ล่งหนังสือไปยังกลุ่มผู้ค้ารายใหญ่ทั้งนิติบุคคล มูลนิธิ สมาคม และองค์กรการกุศลเพื่อขอคำยืนยันว่าจะยังรับโคตดักสลากระดับเดิมหรือไม่ เพราะเท่าที่ทราบพบว่ามีผู้ซื้อกลุ่มหนึ่งที่เคยรับสลากจากผู้ค้ารายใหญ่หันมาซื้อเองผ่านธนาคารกรุงไทยมากขึ้น

จ่อพินยี่บักวั้นชื่อสลาก

พล.ท.อภิรัชต์กล่าวว่ หากผู้ค้ารายใหญ่ยืนยันที่จะรับโคตดักทำโคตต้องมีระบบดูแล

ให้การขายปลีกสลากอยู่ในราคาใบละ 80 บาท หากพบสลากใบโตขายเกินกว่า 80 บาท จะตรวจจสอบย้อนหลังว่เป็นสลากของใคร และจะถูกตัดโคตดักทันที นับจากนี้ไปการบ้งคับใช้กฎหมายขายสลากเกินราคาที่มีโทษปรับ 1 หมั้นบาท และติดคุก 1 เดือน จะถูกนำมาใช้อย่างจริงจัง จากนี้ไปถ้าผู้ค้าที่ไปรับสลากมาขายเกินราคาบอกได้ว่รับมาจากรใครอาจไม่ถูกลงโทษหนัก จะถูกกันไว้เป็นพยาน

“ที่มิกลุ่มยี่บักวั้นชื่อสลากมาไว้ในมือจำนวนมากนั้น บอร์ดเตรียมแนวทางการดำเนินการไว้พอสมควร จะขอสู้อีกครั้งหลังจากทำมาแล้ว 4-5 เดือน แต่ไม่ขอเปิดเผยอะไรมาก เดี่ยวจะรู้ตัวกันก่อน” พล.ท.อภิรัชต์กล่าว พล.ท.อภิรัชต์กล่าวถึงความคืบหน้าการให้ธนาคารอมลินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ปล่อยกผู้ค้าสลากรายย่อยว่ ทารอกับนายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารอมลินแล้ว คาดว่น่าจะเริ่มปล่อยกเดือนพฤศจิกายนนี้

“การแก้ปัญหาสลากจะมีอะไรใหม่มาเรื่อยๆ เพราะผมไม่จำเป็นต้องทำเพื่อเอาใจใคร ไม่จำเป็นต้องหาเสียง ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ มอบให้มากแก้ปัญหาตรงนี้ เพราะที่ผ่านมาคือชื่อถูกเอาเปรียบมานาน ดังนั้น ถึงเวลาต้องดำเนินการอย่างจริงจัง เพราะกลุ่มคนที่ซื้อสลากนั้นเป็นคนจน ไม่ใช่คนรวย” พล.ท.อภิรัชต์กล่าว

ทหารเตือนปธ.เร่ขายสลากจ.เลย

แหล่งข่าวบอร์ดสลากกล่าวว่ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคมที่ผ่านมา กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ 2 (กกล.รส.ทก.2) เชิญตัวนายปรีชา การมงคล ประธานกลุ่มผู้เร่ขายสลากรายย่อย จ.เลย มาตักเตือน และล่งบันทึกข้อตกลงห้ามเคลื่อนไหว หลังตรวจพบว่านายปรีชามีเครือขายเชื่อมโยงกับ “เจี ส.” ที่เป็นหนึ่งในห้าเสือรายใหญ่ของกองสลาก

“ที่ผ่านมานายปรีชามีพฤติกรรมกวั้นชื่อสลากไปไว้ในมือจำนวนมาก โดยนำเงินจากร

12 ตุลาคม 2558 หน้า 1, 6 (2)

สหกรณ์ครูแห่งหนึ่งในจังหวัดเลย และนำสลากมาขายให้กลุ่มผู้ขายใน อ.วังสะพุง ราคาใบละ 74-76 บาท รวมถึงมีพฤติกรรมในการว่าจ้างขาย โดยให้มารับสลากจากนายปรีชา ในราคาใบละ 80 บาท หากขายเกินกว่าใบละ 80 บาท จะเป็นค่าแรงของคนขาย” แหล่งข่าว

‘บิ๊กฉัตร’ เร่งขงจ่ายชดเชยสวนยาง

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า สั่งคณะทำงานเร่งหาข้อสรุปอัตราชดเชยสวนต่างราคาขาย แทนการซื้อขายเข้าสต็อก โดยจะเน้นการชดเชยสวนต่างของต้นทูนกับราคาที่เกษตรกรขายได้ เพื่อชดเชยรายได้ให้ชาวสวนยางที่สูญเสียรายได้จากราคาขายที่ลดลงมาอยู่ที่ราคา 42 บาท/กิโลกรัม (กก.) ต่ำกว่าต้นทุนของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ที่ประกาศไว้ประมาณ 60 บาท/กก. (มีส่วนต่าง 18 บาท/กก.) โดยเงินส่วนต่างนี้จะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 13 ตุลาคมนี้

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวว่า ส่วนกรณีผู้ส่งออกยางพารา 5 อันดับแรกของเมืองไทยขอเจรจาซื้อขายพาราในสต็อกรัฐบาล 1.85 แสนตัน ในราคาตลาดหรือใกล้เคียงที่บริษัท ไซน่า ไทหนามรับเบอร์ อินดัสทรี กรุ๊ป จำกัด ที่เป็นคู่ค้ากับไทยผลิตภัณฑ์ฯจะเงินและลงมอบยางพารา นั้น ได้ถูกกฎหมายแล้ว ยังไม่สามารถบอกเลิกสัญญา กับบริษัท ไซน่า ไทหนามฯ ที่วางแอล/ซีจ่ายค่ายางพาราแล้ว 1 หมื่นตัน พร้อมขอเวลานำเงินค่าปรับ 41 ล้านบาท มาชำระก่อนในสัปดาห์นี้

สศช.ยันปี59เศรษฐกิจดีขึ้นแน่

นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กล่าวว่า สศช.ยังคงประมาณการผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ปี 2558 ไว้ที่ 2.7-3.2% เพราะเชื่อว่าผลของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ที่อัดเงินลงไปในระบบเศรษฐกิจฐานรากกว่า 1.3 แสนล้านบาท จะช่วยประคับประคองให้เศรษฐกิจเติบโตได้ตามที่คาดการณ์ไว้ รวมทั้งยังมีมาตรการช่วยเหลือเอ็มอี การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2559 ที่เริ่มมาตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ยิ่งทำให้มีเงินเข้าระบบเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น

นายปรเมธีกล่าวว่า ส่วนเศรษฐกิจปี 2559 ต้องดีขึ้นแน่นอน แม้เศรษฐกิจโลกยังไม่ฟื้นเต็มที่ หรือไม่ได้ดีขึ้นมากเท่าที่ แต่อย่างน้อยก็เริ่มทยอยดีขึ้น เช่น สหรัฐฯ ขณะที่จีน

ก็พยายามดูแลเศรษฐกิจตัวเองอยู่เวลานี้ยังไม่ใครบอกว่าเศรษฐกิจปีหน้ายังไม่ดี แม้อาจมีปัจจัยเสี่ยงก็ตาม แต่เชื่อได้ว่าเริ่มทยอยดีขึ้นแน่นอน การพยายามทำให้เศรษฐกิจในประเทศสมดุลกับการส่งออกจะทำให้เศรษฐกิจไทยแข็งแกร่ง ต่อสู้กับเศรษฐกิจโลกที่มีปัจจัยเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าสัดส่วนหรือโครงสร้างรายได้ของประเทศจะเปลี่ยนทันที แม้เวลานี้เศรษฐกิจโลกยังไม่ดีมากนัก แต่สัดส่วนตลาดการส่งออกของไทยเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำ สัดส่วนการส่งออกของไทยอาจไม่ได้เปลี่ยนทันที แต่เป็นการทยอยเพิ่มสัดส่วนและสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจไทย

วงเสวนาชี้ซิงเกิลเกตเวย์เสี่ยง

ที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ท่าพระจันทร์ กลุ่มสหภาพโดม จัดกิจกรรมเสวนา “SINGLE GATEWAY อินเทอร์เน็ตเพื่อความมั่นคง” โดยมีนายยุกติ มุกดาวิจิตร คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ. นายยั้งชีพ อัจฉานนท์ จากโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน นายปริญญา หอมเอนก ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงทางอินเทอร์เน็ต นายปรเมศวร์ มินศิริ ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ kapook.com และ sanook.com เป็นวิทยากร

นายปรเมศวร์กล่าวว่า เรื่องซิงเกิลเกตเวย์ไม่ใช่เรื่องใหม่ ยุคเริ่มแรกของอินเทอร์เน็ตประมาณ 20 ปีก่อน ยุคนั้นเป็นซิงเกิลเกตเวย์ และเป็นยุคสัมปทานการสื่อสาร มีรัฐวิสาหกิจผูกขาดการสื่อสาร เอกชนต้องมาขอสัมปทานเกตเวย์กับรัฐ ธุรกิจการสื่อสารยุคนี้มีความมั่งคั่ง บังคับให้ใช้เกตเวย์จากรัฐที่เดียว เมื่อเปลี่ยนระบบจากสัมปทานเป็นการขอใบอนุญาต แต่ละค่ายก็ไปต่อเกตเวย์กันเอง การเปิดเบอร์โทรศัพท์ใหม่แทบจะได้ในวันเดียว ราคาถูกลงมาก รวมถึงอินเทอร์เน็ตราคาก็ถูกลง

นายปรเมศวร์กล่าวว่า ครั้งหนึ่งเคยมีกลุ่มผู้ชุมนุมเข้าไปตัดไฟที่บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ส่งผลให้อินเทอร์เน็ตล่มครึ่งประเทศ ค่าถามคือจะนิยามความมั่นคงอย่างไร ถ้าเป็นความมั่นคงทางสารสนเทศ ซิงเกิลเกตเวย์จะตอบโจทย์จริงหรือไม่ ถ้ารวมเป็นเกตเวย์เดียว แล้วมีการก่อการร้ายหรือวางระเบิด อินเทอร์เน็ตมีโอกาสที่จะใช้การไม่ได้ทั่วประเทศหรือไม่ ส่วนตัวคิดว่าในทางปฏิบัติไม่มีทางที่รวมเกตเวย์ที่เดียวได้”

ยันซิงเกิลเกตเวย์ไม่ตอบโจทย์ศก.-มั่นคง

นายยั้งชีพกล่าวว่า ทางกายภาพของซิงเกิลเกตเวย์ ไม่ได้แปลว่ารวมแล้วเป็นท่อเดียวเสมอไป เช่นเดิมมีทางออกหลายทางกระจายทั่วประเทศ พอเป็นซิงเกิลเกตเวย์ไม่ได้หมายความว่ารวมมาอยู่ที่เดียว แต่น่าจะหมายความว่ารวมอำนาจบริหารมาอยู่ที่คนคนเดียวคือรัฐ ทำให้ตำรวจถึงต้องการให้เป็นซิงเกิลเกตเวย์ เพราะการหาผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ต้องขอไอพีผู้กระทำความผิดแล้วตรวจสอบกับผู้ให้บริการเพื่อดูว่าเจ้าของไอพีเป็นใคร แล้วขอหมายศาลเพื่อยึดคอมพิวเตอร์ หาผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดี แต่ผู้ให้บริการบางประเภท เช่น เฟซบุ๊ก กูเกิล มีนโยบายความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ จึงไม่ให้ความร่วมมือกับรัฐเช่นการขอไอพี ตำรวจจึงต้องการให้มีซิงเกิลเกตเวย์เพื่อสามารถได้ไอพีและดำเนินคดีได้

นายปริญญากล่าวว่า ไม่ว่าจะด้านเศรษฐกิจหรือความมั่นคง ซิงเกิลเกตเวย์ไม่ตอบโจทย์ ในต่างประเทศมีการถกเรื่องซิงเกิลเกตเวย์เช่นกัน แต่ที่อยากบอกคือ ตอนนี้ประชาชน

เรามีความรู้กันแล้ว ประเทศจีนมีการใช้ระบบซิงเกิลเกตเวย์ แต่ประชาชนเขาส่งเสริมให้วีพีเอ็น ในการเล่นเฟซบุ๊ก กูเกิล และเว็บต่างๆ ที่รัฐล็อกได้หมดแล้ว เป็นการเล่นอินเทอร์เน็ตใต้ดินเพื่อหนีการควบคุมของรัฐ

เย้ยทำไทยสู่ยุค‘กะลาสีวัน’

นายยุกติกล่าวว่า สิ่งที่รัฐกำลังจะทำคือกระบวนการกะลาสีวัน ที่พยายามทำให้คนในสังคมไทยก้าวไปอยู่ในกะลา อินเทอร์เน็ตมันมีการกระจายข้อมูลมากขึ้นเรื่อยๆ ต่างจากคลื่นวิทยุโทรทัศน์ แต่รัฐในยุคกะลาสีวันยังคิดว่าโลกยังเป็นยุคคลื่นวิทยุโทรทัศน์ เหนือสิ่งอื่นใดสื่อออนไลน์ มีสิทธิในการป้องกันความเป็นส่วนตัวและมีเสรีภาพในการแสดงออกด้วย

นายยุกติกล่าวว่า การระดมกันกด F5 มันบอกได้ว่ากลุ่มคนเหล่านี้มองว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมันอยู่ในชีวิตประจำวัน ค่าพูดของคนไม่กี่คน ประกอบด้วยเหตุผลที่เล็กน้อย ทำให้รู้สึกถูกก้ำกัวยังชีวิตประจำวัน จึงเกิดความตื่นตัวค่อนข้างมาก แต่ทางกลับกันนำเป็นห่วงว่าสังคมนี้ ถ้าเป็นเรื่องไม่กระทบกับเราก็ไม่สนใจ แต่ถ้าเรื่องที่กระทบกับเราถึงจะสนใจ แสดงถึงความเห็นแก่ตัว นอกจากซิงเกิลเกตเวย์ ยังมีอีกหลาย

12 ตุลาคม 2558 หน้า 1, 6 (3)

เรื่องที่เกิดขึ้น แต่ยังไม่ค่อยมีคนสนใจ อยากจะให้เรื่องซึ่งเกิด เกตเวย์เป็นจุดเริ่มต้นของการเชื่อมโยงไปสนใจปัญหาที่ใหญ่กว่านี้

ไอซีทีเคลียร์กลุ่มด้านซิงเกิลแล้ว

น.อ.สมศักดิ์ ชาวสุวรรณ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวว่า จากกรณีทีกลุ่มพลเมืองต่อต้านซิงเกิล เกตเวย์ ชัดเส้นตายให้รัฐบาลยกเลิกโครงการก่อนวันที่ 14 ตุลาคม มิเช่นนั้นจะยกระดับการก่อกวนเว็บไซต์ภาครัฐ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคมที่ผ่านมา ได้หารือกับเครือข่ายพลเมืองเน็ต และกลุ่มคนผู้ไม่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าวบางส่วนแล้ว โดยชี้แจงชัดเจนว่าโครงการ ซิงเกิล เกตเวย์ ยังไม่ดำเนินการ อยู่ในขั้นตอนศึกษาเท่านั้น ในการศึกษาที่ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อกับการไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือทำให้ความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ตลดลงแต่อย่างใด ผู้ฟังเข้าใจระดับหนึ่งแล้ว จึงเชื่อว่าวันที่ 14 ตุลาคมนี้ น่าจะไม่มีเหตุการณ์ก่อกวนเว็บไซต์อีก แต่ไอซีทียังคงเฝ้าระวังอยู่

นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือซิป้า ในฐานะโฆษกไอซีที กล่าวว่า สำหรับผู้ที่ก่อกวนเว็บไซต์ภาครัฐ ขอยืนยันว่าทางไอซีทีไม่มีแนวคิดที่จะดำเนินการเอาผิด เนื่องจากไม่ใช่หน้าที่ของไอซีที แต่หากมีผู้เดือดร้อนจากการก่อกวนอาจมีความผิดตามกฎหมาย

'อัย'ตรวจคืบหน้าไทยแก้'ไอยูยู'

พล.ร.ท.จุมพล ลุมพิกานนท์ โฆษกศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (ศปมพ.) กล่าวว่า ผู้แทนสหภาพยุโรป (อียู) จะเข้ามาตรวจสอบประมงไทย เรื่องแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย ซาดการรายงานและซาดการควบคุม (ไอยูยู) ในวันที่ 12 ตุลาคม ตามวงรอบที่อียูจะมาดูความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาประมงของไทย หลังผ่านมาแล้ว 5-6 เดือนที่อียูให้ข้อคิดเห็นไว้ โดยคณะที่มารอบนี้จะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่าย

เทคนิค 2-5 คน มาตรวจสอบก่อน หลังจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารเข้ามาดูอีกรอบภายในเดือนตุลาคมนี้

พล.ร.ท.จุมพลกล่าวว่า เรื่องที่อียูจะเข้ามาดู คือ ความคืบหน้าและรายละเอียดการ

ดำเนินงานที่เคยแนะนำไทยไว้ หลักๆ มี 4 ข้อ 1.เรื่องกฎหมายแก้ไขปัญหาประมง ขณะนี้อยู่ระหว่างการร่าง มีข้อหารือบางประการที่อียูมีข้อเสนอในรายละเอียดไว้ 2.แผนปฏิบัติการแห่งชาติในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายร่างเสร็จหมดเรียบร้อยแล้ว 3.การติดตั้งระบบติดตามเรือ (วีเอ็มเอส) เรือใหญ่ที่มีขนาด 30 ตันกรอสขึ้นไปดำเนินการแล้ว ส่วนเรือที่ยังไม่ติดตั้งส่วนใหญ่เป็นเรือที่ทะเบียน เอกสารยังไม่ครบถ้วน และ 4.ระบบตรวจสอบย้อนกลับ กรมประมงยังใช้ระบบกระดาษ ในการตรวจสอบข้อมูลอยู่ ยังไม่มีระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพราะเมื่อระบบวีเอ็มเอสยังไม่เสร็จเรียบร้อย ไม่สามารถทำระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้

"กล้าพูดได้เลยว่าการดำเนินการของไทยชัดเจนมากกว่าประเทศที่โดนใบแดง ไม่ว่าจะเป็นกัมพูชา ศรีลังกา ที่เขาไม่ได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติ หรือความตั้งใจในการแก้ปัญหาแบบที่ไทยทำมาตลอด 5-6 เดือนที่ผ่านมา" พล.ร.ท.จุมพลกล่าว

เอกชนจี้รัฐลดค่าเช่าเขตศก.พิเศษ

นายอำนาจ นันทหาร นายกสมาคมการค้าเครือข่ายธุรกิจเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก กล่าวถึงกรณีทีภาคเอกชนขอให้กรมธนารักษ์ลดราคาเช่าที่ดินในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาลว่า เป็นเรื่องที่กรมธนารักษ์ควรเร่งพิจารณา เพราะเอกชนต้องการเร่งลงทุนให้ทันกำหนดขอรับสิทธิประโยชน์ภายในเดือนมิถุนายน 2559

นายอำนาจกล่าวว่า ขณะนี้พบว่าที่ดินของรัฐไม่ได้จูงใจกว่าที่ดินของเอกชนมากนัก หากรัฐยังคงกรอบราคาเช่าและค่าธรรมเนียมแรกเข้าอัตราเดิม เอกชนก็คงต้องมองหาพื้นที่โดยรอบตัวเมืองของเขตเศรษฐกิจแทน ราคาที่ดินไม่สูงประมาณ 500,000 บาทต่อไร่ ขณะที่เขตเศรษฐกิจพิเศษพื้นที่อื่น ซึ่งมีระยะห่างจากตัวเมืองใกล้เคียงกับแม่สอด มีราคาประมาณ 400,000-800,000 บาท จึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ" นายอำนาจกล่าว

สนพ.เร่งระบบไฟฟ้าเขตศก.พิเศษ

นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กล่าวว่า สนพ.ร่วมกับ 3 การไฟฟ้า คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง



(กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จัดทำแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1.การขับเคลื่อนโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียน (อาเซียน เพาเวอร์ กริด) ได้แก่ การก่อสร้างระบบสายส่งแรงสูงขนาด 500 กิโลโวลต์ เพื่อเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน 2.การพัฒนา ระบบไฟฟ้ารองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งต้องมีสายส่งแรงสูง ทั้งระบบ 230 กิโลโวลต์ และ 115 กิโลโวลต์ ระยะแรกมี 6 พื้นที่ ได้แก่ 1.อ.แม่สอด จ.ตาก 2.อ.รัฐประเทพ จ.สระแก้ว 3.อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 4.อ.เมือง จ.มุกดาหาร 5.อ.สะเตา จ.สงขลา และ 6.อ.เมือง จ.หนองคาย นายทวารัฐกล่าวว่า ส่วนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนต้องพัฒนาให้เข้าสู่ระบบใหม่ให้เป็นรูปแบบสัญญาที่มีข้อกำหนดระยะเวลา ปริมาณซื้อขายที่แน่นอน อาจเป็นระบบแบบผสมผสานที่จ่ายไฟได้ต่อเนื่องตลอดเวลา เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้จะช่วยกระตุ้นการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้ว ยังช่วยเพิ่มความมั่นคงทางด้านพลังงานไฟฟ้า

12 ตุลาคม 2558 หน้า A 2

สถานการณ์เด่น

09.00 น. สรุปรุเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงของชาวบ้านใน อ.กลาง จ.ภูเก็ต จากเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.กลาง ชับรถจักรยานยนต์ 2 คน เสียชีวิต พบรถยนต์ถูกเผา 9 คัน รถยนต์ถูกทุบเสียหาย 13 คัน รถจักรยานยนต์ 5 คัน มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 17 คน



สภาพความเสียหายที่สถานีตำรวจรถกลาง

10.00 น. พล.อ.ชาติอุดม ติตะสิริ ประธานคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) เปิดเผยว่า ได้รายงานผลการตรวจสอบการใช้งบ

ประมาณของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ต่อนายกรัฐมนตรี พร้อมกับระงับการดำเนินโครงการและงบประมาณที่ไม่โปร่งใส

12.00 น. พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ขอร้องให้กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราอย่าเคลื่อนไหวชุมนุมประท้วง เพราะรัฐบาลกำลังเร่งผลักดันการบริหารกฎหมายในการช่วยเหลือเกษตรกรตลอดจนการซื้อขายโดยอาศัยกลไกตลาดเพื่อยกระดับราคา

13.00 น. พรรคประชาธิปัตย์เรียกร้องให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เร่งร่างรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน และควรให้ข้าราชการ 23 คนที่เป็นสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ลาออกจากตำแหน่งข้าราชการ

15.00 น. นายนิกร จำนง สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เรียกร้องให้เลือกประธาน หรือรองประธาน สปท. ในวันที่ 13 ต.ค.นี้ เน้นบุคคลที่มีสุขภาพที่ดีและมีความอาวุโสเป็นที่เกรงใจและเป็นตัวแทนที่สมาชิกโดยส่วนใหญ่ให้การยอมรับ

15.30 น. น.ส.วิริฒิพา ภักดีประสงค์ หรือ วันเส้น ดารานักแสดง และ น.ส.นนทพร ธีระวัฒนสุข หรือ หญิงแฉ่ เน็ตไอดอลชื่อดัง ได้เดินทางเข้าพบ พล.ต.อ.พงศ์พัช พงษ์เจริญ รอง ผบ.ตร. เพื่อยืนยันว่าการโพสต์ภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านโทรศัพท์มือถือเพราะไม่รู้ว่ามีกฎหมายห้ามโฆษณา

12 ตุลาคม 2558 หน้า 8

ชงกรม.เคาะชดเชยยาง

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่าสั่งการให้คณะทำงานพิจารณาอัตราชดเชยส่วนต่างราคาขายแทนการซื้อขายเข้าสต็อก ที่มีนายมลชัย พิณิจจิตรสมุทร อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเร่งหาข้อสรุป เรื่องชดเชยส่วนต่างของต้นทุนให้ชาวสวนยางจากราคาผลผลิตยางพาราที่ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ราคา 42 บาท/ก.ก.ซึ่งต่ำกว่าราคาค้นทุน 60 บาท/ก.ก.

เงินส่วนต่างที่คณะทำงานพิจารณาจะสรุปที่อัตราเท่าไรนั้น ต้องมีการนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานอีกครั้งในวันที่ 13 ต.ค.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับการช่วยเหลือชาวสวนยาง ในช่วงที่ผ่านมา ให้เงินชดเชย 1,000 บาท/ไร่ ครัวเรือนไม่เกิน 15 ไร่ ครอบคลุม 42 จังหวัด เกษตรกรเป้าหมาย 8.5 แสนครัวเรือน พื้นที่ 8.2 ล้านไร่ วงเงิน 8,500 ล้านบาท และยังมีอีกทางเลือกคือตามที่ชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้ เสนอให้จ่ายเงินชดเชยส่วนต่าง กิโลกรัมละ 60 บาท โดยหากราคาสถาผลลดลงมาอยู่ที่ 42 บาท/ก.ก. ส่วนต่างที่จ่ายคือ 18 บาท/ก.ก.